


 



 กลับมาพบกันอีกครั้ง โดยยัง
คงเต็มไปดวยสีสันและควันหลงจากการจัด
งานมหกรรมพลังงานยั่งยืน 4 ภาค... 

เปดฉากกันที่ภาคใต ก็ลองใตกันไปถึง
พัทลุง...ตอดวยการขึ้นเหนือถึงเชียงใหม... 
และเยือนถิ่นอีสานดวยการจัดงานที่ จ.เลย 

มาปดทายกันที่ภาคกลาง ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

...มหกรรมพลังงานยั่งยืนที่ตระเวน
อวดโฉมโชวพลังกันสุดลิ่มทิ่มประตู พิสูจน
ใหเห็นชัดๆ ผานการคิดคน และลงมือ
ปฏิบัติจริง...วาทั้งฝมือและมันสมองของ
ชาวบาน “เจง” 

เชื่อวาหลายทานที่ไดไปสัมผัสของจริง
ถงึพืน้ทีค่งไดแรงบนัดาลใจกนัไปเตม็กระบงุ 

ย้ำกันชัดๆ ไปเลยก็ยังได...พลังงาน
ของชุมชน “สุดยอด” จริงๆ                                           
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และเชนเคย พลงั+งาน ยงัคงเกาะตดิ
เรื่องราวนาสนุกของบรรดา “จอมยุทธ
บานนอก” ผานกังหันน้ำตัวจิ๋ว เพราะ
อยากไดไฟฟาสองสวางแทๆ เลยทุมเทและ
ไมยอมแพ จนไดไฟฟามาใชฟรีๆ ขณะที่
ตํารวจจากโรงพักรัตภูมิ จ.สงขลา ก็กาวอีก
ขั้นดวยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมาใช 
ประหยัดกวา แถมจับผูรายไดเหมือนเดิม... 

แนนอนวา พลงั+งาน ไมไดมเีรือ่งราว
นารูจาํกดัแคเรือ่งพลงังาน แตยงัมเีรือ่งนารู
ของไสเดือนกําจัดขยะ...จริงหรือวาควายโง
กวาหมา?...และตนไมสารพัดประโยชนชื่อ
ชวนสยอง “เพชรสังฆาต” 

สวนผูอานทานใดมีคําถามหรืออยาก
เลาเรื่องราวที่นาสนใจผานนิตยสาร 
พลงั+งาน ก็ขอเชิญชวนใหลงมือ
ถายทอดมาไดเลย... 

แลวพบกันใหมกับเรื่องราวสนุกๆ 
เหมือนเดิมคะ 

อวยพร แตชูตระกูล 
email : energymag@hotmail.com 

มอ...



6 
สารบัญ 

ถามมา-ตอบไป :  3 
เอทานอล-ไบโอดีเซล เจงจริงหรือแคราคาคุย 

พลังงานจากตางแดน : 4 
โลกเบิกบานดวยพลังงานน้ำขนาดเล็ก 

ชุมชนตนแบบ :  6                                                                                    
ใบตอง-แกวน้ำ-ปุยหมัก-แปลงผัก- 
จักรยาน...ที่บานวังน้ำขาว 

เรื่องจากปก :   10 
“กังหันน้ำจิ๋ว” ไฟฟาฟรี...ฝมือชาวบาน 

หองรับแขก :   18 
ฝนของ ดร.สายจิตร จะวะนะ 
“ผลิตกาซชีวภาพจากกองขยะ” 

พลังงานนารู :  22 
พลังงานตานวิกฤต : เมื่อพลังงานชุมชน 
เปนคําตอบของสังคมไทย 

ฉลาดใช :  26 
มหัศจรรยไสเดือนดินกินขยะ 

โลกออนไลน :  27 
รวมพลผูใหที่  
www.konjaidee.com 

ขอมูลชวนคิด :        28 
เปดวัน “ฟาใหม” ของพลังงานหมุนเวียน 

การลงทุนสีเขียว :  30 
เมื่อปูนซีเมนตไทยผลิตไฟฟาจากลมรอนทิ้ง 

ชีพจรลงเทา :  33 
คายักหรรษา เลาะปาเสม็ดทะเลนอย 

ขุมพลังขางบาน :  36 
ไบโอดีเซลจับผูราย 

รูทัน...พลังงาน :  38 
พลังงานหมุนเวียนไมใชแคพลังงานทางเลือก 

จับเขาเลาเรื่อง :  40 
โรงไฟฟาหนองแซงกับการตอสู 
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน  

สัตวมหัศจรรย :        42 
ควายโงกวาหมา? แลวมาจากดาวดวงไหน? 

ประลองยุทธ :   44 

ตีฆองรองปาว :   46 
ตม-ยํา-ทํา-แกง :  47 
ผัดหมี่กวางตุง 

สมุนไพรใกลรั้ว :  48 
เพชรสังฆาต “เพชฌฆาต” ริดสีดวงทวาร  

ไบโอดีเซลจับผูราย  

สารบัญ 

48 

โรงไฟฟาหนองแซง
กับการตอสูเพื่อชีวิต
ที่ยั่งยืนของชุมชน  

36 

40 

เพชรสังฆาต 
“เพชฌฆาต” 
ริดสีดวงทวาร  

ใบตอง-แกวนํา-ปุยหมัก-
แปลงผัก-จักรยาน... 
ที่บานวังนําขาว 

ไบโอดีเซลจับผูราย  ไบโอดีเซลจับผูราย  ไบโอดีเซลจับผูราย  ไบโอดีเซลจับผูราย  

สารบัญสารบัญสารบัญ สารบัญ สารบัญสารบัญ สารบัญ 

: ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน ฉบับที่ 4  สิงหาคม - ตุลาคม 2552 





หากไฟฟาสองสวาง หมายถึงคุณภาพชีวิตใน 
ขั้นพื้นฐาน... 

แตสําหรับคนยากจนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร 
หางไกลจากความสะดวกทั้งปวง พลังงานน้ำ
ขนาดเล็กคืออีกทางเลือกหนึ่งที่ “ถูกและดี” 

กวา 2,000 ปมาแลวที่พลังงาน
จากน้ำถูกนํามาใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใชชีวิต ทั้งสีขาว เลื่อยไม 
หรือปนฝาย ... 

เพียง 3 ปหลังจากโทมัส เอดิสัน 
คิดคนหลอดไฟสําเร็จ...เดือนกันยายน
ป 2425 รัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา 

ก็เปดใชไฟฟาจากพลังงานน้ำขนาด
เล็กเปนแหงแรกของโลก 

แตการคนพบถานหินและน้ำมัน ก็
กลายเปน “จดุพลกิผนั” เพราะนาํมาซึง่ 
ความตกตำ่ของการใชพลงังานจากสาย 
นำ้ และกนิระยะเวลาเนิน่นานนบัรอยป 

กระทั่ง ป 2532 พลังงานน้ำขนาด

เลก็กห็วนคนืมาเบงบานในยโุรปอกีครัง้ 
โดยมีตัวกระตุนสําคัญนั่นคือ ตนทุนที่
ถูกลงเรื่อยๆ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ก็นอย แถมยังผลิตกระแสไฟฟาได
ตลอด 24 ชั่วโมง 

พลังงานน้ำขนาดเล็ก จึงกลายเปน
ทางเลือกที่ตอบไดทุกคําถาม ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม... 

มีการบันทึกไววาเมื่อป 2533 
ประเทศเปร ูไดสมัผสัคณุปูการของการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ำขนาดเล็ก
อยางชัดเจน เมื่ออหิวาหตกโรคระบาด
เปนครัง้แรกของประเทศ แตกลบัมตีวั 
เลขผูเสียชีวิตนอยมาก ทั้งนี้เปนเพราะ
มีการรณงคผานวิทยุและโทรทัศนให
ทุกคนไดรับรูถึงสาเหตุ และวิธีปองกัน 
จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมการระบาดของโรคได 

ในภาพรวมของทั้งโลก แคนาดา
คืออันดับหนึ่งที่ครองแชมปการใช
พลังงานน้ำขนาดเล็กอยางเขมขน โดย
มีจีน นอรเวย (มีพลังงานน้ำขนาดเล็ก
ทีใ่หญทีส่ดุในยโุรป โดย 99 เปอรเซน็ต
ของไฟฟาที่ใช ไดมาจากพลังงาน
ประเภทนี้) และอินเดีย ติดอยูใน 10 
อันดับแรกของโลกที่พลังงานน้ำขนาด
เล็กมีบทบาทสูงยิ่ง 

พลังงานน้ำขนาดเล็กไดชื่อวาเปน
แหลงพลังงานที่ผลิตโดยชุมชน เพื่อทุก
คนในชุมชนโดยแท...ที่สําคัญคือใช
เทคโนโลยีไมซับซอน ราคาถูก และ
บํารุงรักษางาย ทําไดดวยฝมือของชาว
บานในทองถิ่น 

มีการเก็บขอมูลในป 2538 พบวา 
ทัว่โลกมโีรงงานผลติกงัหนันำ้ 130 แหง  
และจํานวนกวา 100 แหงเปนโรงงาน
ผลิตกังหันน้ำขนาดเล็ก โดยกระจาย
อยูในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุน 

โลกเบิกบาน 
พลังงานน้ำ
ขนาดเล็ก 

1 

ดวย 

2 

พลังงานจากตางแดน เรื่อง : ดาวพลูโต 

4 สิงหาคม - ตุลาคม 2552 



แตปจจุบันจีนและอินเดียก็กําลัง
มาแรงในฐานะประเทศผูผลิตกังหันน้ำ
ขนาดเล็กที่มีบทบาทนาจับตามากขึ้น
เรื่อยๆ ... 

ทั้งนี้ป 2549 จีนมีพลังงานน้ำ
ขนาดเล็กมากกวา 40,000 แหง และ
สามารถจายกระแสไฟฟาใหชาวบาน
ในชนบทไดกวา 300 ลานคน ทั้งยัง
สรางงานไดมากกวา 660,000 ตาํแหนง 
หนําซ้ำยังทําใหเกิดโรงงานผลิตกังหัน
นำ้ขนาดเลก็มากกวา 80 แหงเลยทเีดยีว 

ในระดับสากลยอมรับกันแลววา 
พลังงานน้ำขนาดเล็ก มีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา... 

เนปาล คือประเทศที่มีลักษณะภูมิ

ประเทศไมเอื้อตอการติดตอสื่อสาร
และการเดินทาง เพราะเปนเทือกเขา 
กวา 80 เปอรเซ็นตของชาวเนปาลจึง
อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล ทําให
พลังงานน้ำขนาดเล็ก กลายเปนทาง
เลือกที่เหมาะสมที่สุด 

ตํานานของพลังงานน้ำขนาดเล็ก
ของเนปาล จึงถูกบันทึกไวที่ Salleri 
ตําบลเล็กๆ ใน Solu Khumbu ซึ่งอยู
ทางใตของเทือกเขาเอเวอเรสประมาณ 
80 กิโลเมตร การไปไหนมาใหญจึง
ตองอาศัยการเดินเทา ซึ่งถนนสายที่
อยูใกลที่สุดก็ตองเดินเทาขามภูเขาสูง
ลิบนาน 3 วัน 

14 ปที่แลว หลอดไฟดวงแรก
สวางไสวขึ้นจากพลังงานน้ำขนาดเล็ก 
กําลังการผลิต 400 กิโลวัตต โดยมี
สายน้ำจากภูเขาประจําตําบลเปน
แหลงกําเนิดไฟฟา ทุกวันนี้ผูคนกวา 
900 คนในตําบลลวนมีไฟฟาใชกัน
ถวนหนา จนทําใหมีธุรกิจเล็กๆ เกิด
ขึ้นตามมา แนนอนวาชาวบานก็มี
โอกาสมากขึ้นที่จะทํางาน และมีรายได
เพียงพอที่จะสงใหลูกไดเรียนหนังสือ 
ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศ
สวิสเซอรแลนด 

ทาจิกิสสถาน เปนอีกประเทศหนึ่ง
ที่มีไฟฟาใชอยางจํากัด คนสวนใหญที่
อยูในพื้นที่หางไกลจึงตองดิ้นรนดวย
ตัวเอง... 

Ustokadam Saodatkadamov คือ
หนึ่งในชาวบานที่ลงมือสรางสถานี
ผลิตพลังงานน้ำขนาดเล็ก โดยอาศัย
น้ำจากภูเขาของหมูบาน เพื่อผลิต
ไฟฟาสําหรับเพื่อนบานทุกหลัง 

Abdolbek Nazarshoev เปน อีกผู
หนึ่งที่ควักกระเปาจํานวน 1,300-

1,500 ดอลลารสหรัฐ เพื่อสรางกังหัน
น้ำขนาดเล็ก โดยอาศัยน้ำจากลําคลอง
ใกลหมูบาน โดยไฟฟาที่ไดถูกแจกจาย
ใหกับเพื่อนบานอยางทั่วหนา “เรา 
ไมมีปญหาเรื่องไฟฟาอีกตอไป ลองนึก
ดูสิวาที่ผานมาพวกเราตองลําบากกัน
ขนาดไหน ยามที่ตองจัดงานแตงงาน
หรืองานศพในชวงหนาหนาว แตเดี๋ยว
นี้ไมเปนเชนนั้นแลว” ปจจุบันมีการทํา
ขอตกลงรวมกันของคนในหมูบาน เพื่อ
หมุนเวียนกันไปตรวจดูความเรียบรอย
ของสถานีกังหันน้ำในยามค่ำคืน โดย
เฉพาะในหนาหนาวที่สายน้ำเย็น     
ยะเยือกจนกลายเปนน้ำแข็ง 

มีการคาดการณแลววา ภายในป 
2563 พลังงานน้ำขนาดเล็กจะเปลง
ศักยภาพไดถึง 51-75 กิกะวัตต โดย
ประเทศจนี มพีลงังานนำ้ขนาดเลก็  
เบงบานและกาวกระโดดมากที่สุดใน
โลก ทัง้จาํนวนและกาํลงัการผลติ เพราะ 
มสีดัสวนของการผลติไฟฟาจากพลงังาน 
น้ำขนาดเล็กมากกวา 50 เปอรเซ็นต
ของทุกประเทศทั่วโลกรวมกันเสียอีก 

...พลงังานนำ้ขนาดเลก็ จงึกลายเปน 
เครื่องมือสําคัญในการเพิ่มโอกาส และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสําหรับผูอาศัย
อยูในพื้นที่หางไกลไดอยางเห็นผล 

http://www.eurorex.com/ugtoges/Glossary/smhypage.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectricity 
http://small hydropower in Nepal-Rural electrification in Nepal 

1 
 
2 

ขอมูลจาก 
ภาพ

ประกอบ 

http://Homemade Hydro Power Lights Up Tajikistan 
http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/publications/
Brochure_SHP_for_Developing_Countries.pdf 

http://www.onearth.org/files/onearth/article_images/
08fal_eiggisland_h_slideshow.jpg
http://www.arun.gov.uk/images/eh/Small_Hydro_Station.jpg

http://mnes.nic.in/images/Juthed%20SHP-100%20KW%20in%20HP.jpg
http://www.varspeedhydro.com/images/Jiet.jpg
http://www.canyonhydro.com/Projects/ProjectsCom/ComSysSnowmass1W.jpg
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ใบตอง
แก้วน้ำ

ปุ๋ยหมัก

แปลงผัก
จักรยาน...
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ชุมชนต้นแบบ เรื่องและภาพ : ฐิตินันท์ ศรีสถิต และ อวยพร แต้ชูตระกูล 

โรงเรียนเล็กๆ ที่ชื่อ “บ้านวังน้ำขาว” ตั้งอยู่ในตำบล  
เขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอนตั้งแต่
ชัน้อนบุาลถงึประถมศกึษาปทีี ่6 โดยมคีณุคร ู11 คนชว่ยกนั 
ดูแลอบรมนักเรียนวัยซนทั้งหมด 214 ชีวิต 

ทีมงานนิตยสารพลัง+งาน เดินทางถึงโรงเรียนบ้าน-  
วังนำ้ขาวในชว่งเวลาใกล ้11 โมง ครปูรชีา กลัพตัร ์รกัษาการ 
ผู้อำนวยการ กับ “ครูจี๊ด” นวกมล กัลพัตร์ มารอต้อนรับ  
อยู่แล้ว และบทสนทนาก็เริ่มต้นขึ้นอย่างง่ายๆ ที่โรงอาหาร
ท่ามกลางบรรยากาศของสายลมโชย 

ด้วยเหตุที่งบประมาณค่าอาหารกลางวันถูกจำกัดไว้
สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนเท่านั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธี
จัดการสักเล็กน้อยเพื่อให้เพียงพอกับการเลี้ยงปากท้องของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน 

ครูปรีชาและครูจี๊ดช่วยกันอธิบายว่า แทนที่จะทั้งหุงข้าว
และทำกับข้าวเลี้ยงนักเรียนแค่บางคน ก็ให้แม่ครัวทำเฉพาะ
กับข้าวและให้เด็กๆ นำข้าวมาจากบ้าน เพียงเท่านี้ทุกคนก็มี
โอกาสกินอิ่มกันถ้วนหน้า 

แกเ้รือ่งงบประมาณอาหารกลางวนัไดใ้ชว่า่จะหมดปญัหา 
เพราะสิ่งที่ตามมากลับเป็นเรื่องขยะ ! 

เพราะมนีกัเรยีนเพยีงไมก่ีค่นทีห่ิว้ปิน่โต สภาพในวนัวาน 
ของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวจึงเต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกและ
กลอ่งโฟมจากการบรรจขุา้วสวยมาทานมือ้กลางวนัทีโ่รงเรยีน 
แถมพ่วงด้วยถ้วยโฟมจากร้านขายขนม 

ที่บ้านวังน้ำขาว

ใบตองปราบถุงพลาสติก

- 
- 

- หากสงสัยว่าใบตอง แก้วน้ำ ปุ๋ยหมัก 
แปลงผัก จักรยาน สัมพันธ์กัน

อย่างไร และเกี่ยวอะไรกับชุมชน
ต้นแบบ...ต้องตามไปค้นคำตอบที่

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 
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“เยอะมาก เกลื่อนไปหมด ภารโรงต้องคอยเผา” ครูจี๊ด
บอก 

แม้เปลวไฟจะแปลงร่างกองขยะให้เหลือเพียงเศษเถ้า
หย่อมเล็กๆ ทว่าทางออกนี้กลับทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง 
เมื่อการเผาพลาสติกกับโฟมก่อมลพิษทางอากาศและโชย
กลิ่นชวนเวียนหัว ถึงขั้นหายใจไม่ปลอดโปร่งโล่งจมูกกันเลย
ทีเดียว 

“เลยต้องหาวิธีลดขยะถุงพลาสติก” ครูปรีชาสรุป 
ครูจี๊ด ซึ่งเป็นครูประจำชั้นของนักเรียน ป.5 จึงเริ่ม  

ชักชวนเด็กๆ ให้ลองใช้ใบตองห่อข้าวมาโรงเรียนตั้งแต่เมื่อปี 
2550 เพราะทั้งลดขยะ ไม่เป็นอันตราย และช่วยประหยัด
เงินผู้ปกครอง 

“เริ่มแรกก็มีไม่กี่คน แต่พอเปิดห่อข้าว มันจะหอมมาก 
เด็กก็ทำตามกันเยอะขึ้น เยอะขึ้น ทั้งห้องนี่ห่อใบตองกัน  
มาหมดเลย” 

พูดคุยถามไถ่กันเพียงไม่นานก็ได้เวลารับประทาน
อาหารกลางวนั กลุม่แรกทีเ่ดนิมาถงึโรงอาหารคอืเดก็อนบุาล 

ครูจี๊ดชี้แจงว่า “โครงการนี้ไม่ได้ทำกับเด็กอนุบาล 
เพราะความรับผิดชอบและความระมัดระวังยังน้อย เกรงว่า
จะทำตกหล่น ใบตองแตกก่อนถึงเวลาอาหารกลางวัน” 

พดูไมท่นัขาดคำกไ็ดย้นิเสยีงรอ้งเอะอะ...นกัเรยีนตวันอ้ย 
ทำกล่องข้าวตกพื้นไปเสียแล้ว 

อกีประมาณครึง่ชัว่โมงตอ่มา จงึปรากฏภาพของนกัเรยีน 
ประถมที่เดินเรียงแถวกันมายังโรงอาหารพร้อมข้าวห่อ
ใบตองที่อยู่ในมือ 

 
 
 
ในไม่ช้าแฟชั่นข้าวห่อใบตองก็ระบาดไปทั่วโรงเรียน   

โดยมีแรงสนับสนุนชั้นดีจากครูประเทือง เจตกสิกรณ์   
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวในขณะนั้น (ปัจจุบันย้าย
ไปรับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา อุทัยธานีเขต 1) 

“ผอ. ประเทือง เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และชอบ  
ที่เด็กๆ ห่อข้าวด้วยใบตอง จึงสนับสนุนให้ทำเป็นโครงการ
จริงจังและขยายผลไปสู่เด็กทั้งโรงเรียน เมื่อนักเรียนหันมา
ใช้ใบตองมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ก็เริ่มขอความร่วมมือจาก  
ผู้ปกครอง” 

ช่วงแรกผู้ปกครองบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย เพราะรู้สึกว่า
เป็นการเพิ่มภาระที่จะต้องออกไปตัดใบตอง ซึ่งไม่สะดวก-

เด็กบางคนยังใช้ถุงพลาสติก
แต่เราจะไม่ได้ว่าอะไร

ไม่ได้บังคับต้องรอให้เขา
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

ด้วยตัวเองนวกมล กัลพัตร์ “ครูจี๊ด” 

แก้วสารพัดประโยชน์



“ก่อนหน้านี้เราให้เด็กใช้แก้วที่ทำจากกะลามะพร้าวหรือ
ไม้ไผ่ แต่เปิดเทอมใหม่มานี้เราไม่ได้กำชับแล้ว เพราะกังวล
ว่าเด็กจะดูแลความสะอาดไม่ดีเท่าที่ควร เดี๋ยวจะเกิดเชื้อรา
ในกระบอกไมไ้ผ ่ในกะลา ปนีีเ้ลยขอเปลีย่นเปน็แกว้สแตนเลส 
โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนมาซื้อแก้วสแตนเลสแจกให้
เด็กทุกคนเอาไว้ใช้” ครูปรีชาเล่าโดยมีครูจี๊ดช่วยเสริม 

จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเด็กๆ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
เข้าแถวซื้อขนมหวาน น้ำแข็งไส หรือไอติม โดยถือแก้ว  
สแตนเลสกันคนละใบ 

 
 
 
 
 
 
 
ใบตองของนักเรียนบ้านวังน้ำขาวไม่ได้สิ้นสุดหน้าที่ลง

แค่การห่อข้าว เพราะซากใบตองที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูก
รวบรวมไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ถือเป็น
โครงการต่อยอดที่สร้างประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ 

“ทิ้งใบตองแล้วภารโรงก็ต้องเก็บไปกำจัดเหมือนกัน   
ก็เลยคิดว่าเอาไปทำปุ๋ยดีกว่า” ครูปรีชากล่าว 

เพียงแค่รวบรวมใบตองและเศษอาหารใส่ถังพลาสติก 
เตมิกากนำ้ตาล จลุนิทรยี ์EM และนำ้ ทิง้ไวป้ระมาณ 15 วนั 
ก็พร้อมใช้งาน ซึ่งนอกจากจะนำมารดแปลงผักแล้ว ยังมีพอ
สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ ด้วย 

�

รวดเร็วเหมือนกับการตักข้าวใส่ถุงพลาสติก แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปก็ปรากฏผลอย่างชัดเจน จากเดิมที่มีขยะพลาสติก
เกลื่อนกลาด โรงเรียนก็สะอาดขึ้นจริงๆ ผู้ปกครองรับรู้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเปลี่ยนมาเห็นคล้อยตามและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

“ปัจจุบันนี่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ปกครองมองเห็น
ความสำคัญของการใช้ใบตองห่อข้าวให้ลูก จึงเริ่มรณรงค์ให้
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกด้วย แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยที่หิ้วถุงผ้า
มาโรงเรียน” ครูจี๊ดเล่าถึงความสำเร็จในก้าวแรก 

ไม่เพียงถุงพลาสติกเท่านั้น แก้วพลาสติกและถ้วยโฟมก็
เป็นสิ่งที่ต้องลดละการใช้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของแนวคิด
ให้เด็กนักเรียนแต่ละคนพกแก้วน้ำอเนกประสงค์คนละใบ 
ทั้งใช้ใส่น้ำดื่ม รองน้ำเวลาแปรงฟัน และเป็นภาชนะใส่ขนม
ที่ซื้อจากร้านค้าภายในโรงรียน 
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หนูห่อข้าวด้วยใบตองเอง
ไม่ยากค่ะแค่ฉีกใบตอง

เอามาลนไฟก่อน
เพื่อให้ใบตองเหนียวแตกยาก
หนูใช้ใบตอง2ชั้นวางเฉียงกัน

เพื่อไม่ให้ข้าวโผล่ออกมา
ดญ. ชลลดา ทาระทอง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ปลูกต้องปั่น
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ด.ช. อภิสิทธิ์ ศรีพะเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
มาช่วยสาธิตการปั่นจักรยานสูบน้ำ ซึ่งกว่าจะโชว์เสร็จก็เล่น
เอาเหนื่อยหอบไปเหมือนกัน 

ประดษิฐกรรมชิน้นีเ้ปน็สิง่ทีอ่ดตี ผอ. ประเทอืงฝากไวใ้ห ้
กับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว โดยได้ไอเดียมาจากศูนย์อบรม
เกษตรกรและจุดเรียนรู้ของลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปราชญ์
ชาวบ้านแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อครั้งที่พาผู้นำชุมชน  
ไปดูงานที่นั่น 

ในสายตาของคนนอก ทุกสิ่งที่ครูและนักเรียนแห่ง
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวได้ช่วยกันลงมือลงแรงเรียกได้ว่า 
ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

ทว่าในมุมมองของครูจี๊ด ทั้งหมดนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย
ที่วางไว้ในใจ นั่นคือการปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีจิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม กระทั่งสามารถส่งต่อสิ่งที่รับรู้ไปสู่ผู้ปกครอง
หรือคนรอบข้างด้วย 

ดูเหมือนว่าภารกิจของคุณครูจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ   
ทีมงานนิตยสารพลัง+งานจึงขอส่งกำลังใจให้ชุมชนต้นแบบ
แห่งนี้อีกแรง...ไม่ช้าคงถึงเส้นชัย 

สุดท้ายกลายเป็นว่าโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยชุบชีวิต
แปลงผกัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายขึน้มาอกีครัง้ 
จากทีเ่คยปลกูบา้ง ปลอ่ยบา้ง กห็นัมาปลกูผกักนัอยา่งจรงิจงั 
มากขึ้น ทั้งผักบุ้งจีน คะน้า ผักกาดขาว มะเขือ ผักชี และ
ถั่วฝักยาวที่เติบโตโดยไม่พึ่งพาสารเคมีบนผืนดินเล็กๆ   
ริมรั้วโรงเรียน จึงงอกงามให้เก็บเกี่ยวมาแล้วหลายฤดูกาล 
ส่วนผลผลิตที่ได้จะเอาไปทำอะไรนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

“ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเด็ก ใครอยากขายก็ขาย 
ใครอยากเอากลับไปบ้านก็ได้ บางทีก็เก็บผักใส่ตะกร้าแล้ว
ชวนกันไปขายที่ตลาดนัดทุกวันศุกร์” ครูจี๊ดเล่า 

และสิ่งพิเศษสุดๆ อีกอย่างของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว  
ก็คือ…การปั่นจักรยานสูบน้ำบาดาลขึ้นมารดแปลงผัก !! 

ที่นี่จึงไม่ต้องใช้น้ำประปา ไม่เปลืองค่าไฟฟ้า ไม่พึ่งพา
เครื่องปั๊มน้ำ แค่ออกแรงสองขา ปั่นกันพอเหงื่อซึมก็รดน้ำได้
ทั่วบริเวณ ว่าแล้วครูทั้งสองก็พาไปดูให้เห็นกับตา โดยมี 

เมื่อก่อนใส่ปิ่นโต
แต่พอมีโครงการก็เปลี่ยนมาใช้

ใบตองสบายกว่า
เพราะไม่ต้องล้าง

ไม่ต้องห่วงว่าลูกจะลืม
เอาปิ่นโตกลับบ้าน

สมพิศ พรมฉิมพลี  

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 



















“เราเปนนักวิชาการอยางนี้มันก็ฝน
อยูแลว...เพอเจอลมๆ แลงๆ ไปวันๆ 
นั่งคิด...คิด แลวเอาไปใหคนที่ทําได
จริง เหมือนกับเอาไปใหลุงสวัสดิ์นี่
แหละ เราก็ฝนของเราไป แลวลุงก็
เอาไปปนตอ”  

ฝนของ 
ดร.สายจิตร จะวะนะ 
“ผลิตกาซชีวภาพจากกองขยะ” 
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หองรับแขก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และ ฐิตินันท ศรีสถิต 



 กวาชั่วโมงที่นั่งสนทนากับเจาของฉายา “เจาแมขยะ” นักวิจัยอิสระดานพลังงาน
จากลําปาง วัย 40 ปที่ชื่อ ดร.สายจิตร จะวะนะ โดยมีหัวขอสนทนาวาดวยการผลิต
กาซชีวภาพเปนประเด็นหลัก 

...เสียงหัวเราะ และมุมมองดานบวก ทําใหเสียง
ถายทอดเรื่องราวการสงตอความฝน “กําจัดขยะอินทรีย
ดวยบอหมักกาซชีวภาพ” ใหกับชาวบานเปนผูสานและ
สรางตอ กลายเปนเรื่องสนุกสนาน 

แมจะจบการศึกษาจากคณะเกษตรพืชสวน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพราะชอบปลูกตนไม แตความ
สนใจที่จะวิเคราะหโครงการเพื่อประเมินการลงทุนขณะทํา
งานอยูบรษิทัเอกชน ทาํใหควาปรญิญาโทดานเศรษฐศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอนไดทุนจากกระทรวง
พลังงานเพื่อเรียนปริญญาเอกที่คณะเทคโนโลยีพลังงาน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนารวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีพระจอมเกลา บางมด 

หลังจากจบปริญญาเอกก็ปฏิเสธที่จะเขาไปเกี่ยวพัน
กับโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร เพราะสนใจเรื่องพลังงาน
ทดแทนมากกวา โดยเริ่มจากพลังงานชีวมวล ผลักดันจน
กระทัง่เชือ้เพลงิชวีมวลโดยเฉพาะ “แกลบ” กลายเปนของ
มรีาคา แตกผ็ดิหวงัทีช่าวนากลบัไมไดประโยชนอยางทีต่ัง้ใจ 

ปจจุบันนั่งเกาอี้ที่ปรึกษาของมูลนิธิพลังงานเพื่อ     
สิ่งแวดลอม ดูแลเรื่องกาซชีวภาพขนาดเล็ก พรอมกับปน
โครงการ “พลงังานเขยีว” แกปญหาฟารมหมสูงกลิน่เหมน็ 
ดวยการหมักเปนกาซชีวภาพแลวตอทอใหชุมชนใชฟรี 

และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของความฝนและการลงมือ
ทําของ ดร.สายจิตร จะวะนะ... 

 
พลัง+งาน : ในเมื่อเริ่มตนเกี่ยวกับแวดวงพลังงานดวย  
ชีวมวล แตไปๆ มาๆ ทําไมกลายเปนผูเชี่ยวชาญเรื่อง  
กาซชีวภาพ 
ดร.สายจิตร : ตอนนัน้ประมาณป 2547 จาํไดวากาซ
ชวีภาพในอตุสาหกรรมขนาดใหญพวกฟารมหมไูปไดดแีลว 
เพราะนกัธรุกจิรูแลววาลงทนุแลวคุม เพราะคาไฟฟามนัขึน้
ตลอด ชวงนัน้กาํลงับมูมาก ทัง้มลูสตัวและนำ้เสยีถกูเอา
มาทาํกาซชวีภาพไดหมด เลยดงึตวัเองกลบัมาทีก่าซชวีภาพ
ทีม่ขีนาดเลก็แทน ทนีีก้เ็หลอืพวกขยะจากเศษอาหารทีย่งั
เอามาทาํกาซชวีภาพไมได กค็ดิวาจะทาํยงัไงด ีพอดไีป

ปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปาธรรมอทุยาน จ.ขอนแกน กเ็ลยตดัสนิ
ใจสรางบอหมกักาซชวีภาพขนาด 2 ควิ แบบ fix dome ให 
กบัทีว่ดั กล็องเอาขยะใสลงไปเลย เพราะตอนนัน้กาซ
ชวีภาพจากขยะเศษอาหารยงัไมมใีครทาํ แตในหองทดลอง
มนัทาํได เพยีงแตยงัไมเคยทาํกบัของจรงิ จนสดุทายใน
ปจจบุนัใชไดดมีาก ทกุคนเริม่เชือ่แลววาเศษอาหารเอา
มาทาํกาซชวีภาพได กบ็อกกนัมาแบบปากตอปาก ใครตอ
ใครกม็าดงูานกนั แลวกม็คีนสนใจมาตดิตอใหไปทาํใหเยอะ
มาก ทาํใหทกุวนันีเ้ลยมาแตะกาซชวีภาพขนาดเลก็อยาง
เดยีวเลย เพราะขนาดใหญนีไ่มตองหวงแลว 
 
พลัง+งาน : ถาจะทาํกาซชวีภาพจากขยะใหมปีระสทิธภิาพ 
จะตองมีปจจัยใดบาง 
ดร.สายจิตร : จากประสบการณลองทําที่วัดก็ไดคําตอบ
วาการจดัการคดัแยกขยะจะตองทาํใหสเกลเลก็ เพราะถายิง่
ทําใหญการจัดการขยะยิ่งยากมาก และการคัดแยกขยะจะ
มีผลสูงมาก เพราะสามารถแยกขยะอินทรียไดถึง 40 
เปอรเซน็ต ทีเ่หลอือกี 60 เปอรเซน็ตกใ็หพนกังานแยกขยะ
ที่รีไซเคิลไดออกมา เหลือที่ตองนําไปฝงจริงๆ ไมเยอะแลว 
ไมเหมน็ดวยเพราะขยะอนิทรยีทีส่งกลิน่เหมน็ถกูคดัแยกออก
มากอนแลว แมลงวันก็ไมมี ที่วัดนี่เห็นไดชัดเจนมาก เมื่อ
กอนตองคอยปดแมลงวนัรอพระมาฉนัเพล หรอืพวกวศิวกร
ตองมาชวยออกแบบเครื่องมือชวยไลแมลงวัน (หัวเราะ) 
มีหลายรูปแบบมาก เราก็มานั่งคิดวาปญหามันมาจากขยะ 
ทําไมไมหาทางกําจัดขยะวะ (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้ก็กําจัดได
แลว ถามีแมลงวันบินมาสัก 10 ตัวนี่หลวงพอจะบอกเลย
วา...นกัวชิาการ...แมลงวนัมนัมาไดยงัไง (หวัเราะเสยีงดงั) 
 
พลัง+งาน : ถึงวันนี้ที่ทํากาซชีวภาพขนาดเล็กเพียงอยาง
เดียว ถือวาตรงกับความสนใจของเรามากที่สุดหรือยัง
ดร.สายจิตร : ยัง... ยัง เพราะความฝนของเราคืออยากให
ขยะอินทรียมันหายไป เอาไปลงบอหมักใหหมดแลวทํา
กาซชีวภาพขนาดครัวเรือนกัน ทํากันเปนชุมชนขนาดเล็ก 
แลวกพ็ยายามทาํอยู แตยงัทาํไมไดเทาไหรเลย คนมาดเูยอะ 
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ก็จริง มีศักยภาพเยอะก็จริง แตยังทําไดนอย 
 
พลัง+งาน : นั่นเปนเพราะเหตุใด 
ดร.สายจิตร : เพราะวาจริงๆ แลวกาซชีวภาพขนาดเล็ก
เนี่ย ถาคิดถึงเรื่องพลังงานจะเปนคําตอบที่ยากมากเลยที่
จะหาจุดคุมทุนได อยางเชนลงทุนบอหมัก 16 คิว เปนเงิน 
8 หมืน่หาพนับาท แลวเขาใชแกสถงัละ 300 บาทตอเดอืน 
กวาจะคืนทุนก็ปาเขาไปตั้ง 5 ป อยางเนี๊ยะ แตจริงๆ ถา
เราพยายามผลักดันวามันเปนเรื่องของการกําจัดเศษ
อาหาร เปนเรื่องแมลงวัน มลภาวะ อะไรพวกนี้ มันถึงจะ
ประสบความสาํเรจ็ ตรงนีก้พ็ยายามจะคยุกบัทกุหนวยงาน
เลยนะ (เนนเสียง) เพื่อที่จะบอกวามันหมายถึงสุขภาพ 
สิ่งแวดลอมดวย ไมใชดูแคเรื่องการประหยัดคาแกส
เทานั้น ซึ่งลองคํานวณดูก็ไดวาที่เทศบาลพยายามลงทุน
กําจัดขยะกันใชเงินเทาไหร แตถามาทําบอหมักใชเงิน 8 
หมื่นหาพันบาทแลวกําจัดไดปริมาณเทานี้ ก็อาจจะไมตอง
ลงทุนเปนรอยลานพันลานก็ไดนะ แตก็ไมรูจะพูดยังไงให
เขาเขาใจกัน นี่คือเปาหมายที่วายังทําไมได 
 
พลัง+งาน : แลวโครงการที่ลงมือทําเพื่อใหคนทั่วไปได
เห็นของจริงที่วัดใน จ.ขอนแกนเปนอยางไรบาง 
ดร.สายจิตร : เปนเพราะอยากสรางผลตอบแทนใหกับ
กาซชีวภาพขนาดเล็กใหได เลยใหวัดลองทําแปลงผักโดย
เอานำ้ลนจากระบบมาทาํปุย แลวกไ็ปทาํระบบบาํบดันำ้เสยี
จากหองนำ้และนำ้ลางจานเพิม่ โดยใชหลกัการคลายๆ กบั
กาซชวีภาพ ทาํใหตอนนีท้ีว่ดัมบีอหมกักาซชวีภาพจากขยะ 
ระบบบําบัดน้ำเสีย แลวก็แปลงเกษตร ตอเนื่องกันแบบ
ครบวงจร ซึง่กพ็ยายามจะโชวใหคนทีม่ากราบไหวพระทีว่ดั
เห็นวามันตองจัดการอยางนี้ น้ำเสียที่เหลือออกมาจากบอ
หมักกาซชีวภาพก็ตองมีที่ไป ตองไมลงแหลงน้ำสาธารณะ 

เพราะคาบีโอดีของน้ำยังไมไดคุณภาพ ยังเนาเสียอยู 
 
พลัง+งาน : จากการที่ไดมีโอกาสลงไปติดตามงานดาน
พลังงานของชุมชน มองเห็นวาศักยภาพของชุมชนเปน
อยางไรบาง 
ดร.สายจิตร : ถาชุมชนที่เขมแข็งเขาจัดการกันไดดีเลยที
เดียว ทุกโครงการเลย ยกตัวอยางที่ ม.ทักษิณ อาจารย
อุษา อนทอง เขาบอกวามีปญหาเรื่องน้ำเสียจากยางแผน 
แลวก็คิดวาจะบําบัดดวยกาซชีวภาพ แตทีนี้ก็ตองรูดวยวา
ลักษณะของน้ำเสียเปนอยางไร เพราะน้ำจากกระบวนการ
ทํายางแผนจะเปนกรด ก็ตองทําบอหมักที่แยกกรดออกมา
กอน แลวคอยทําบอหมักมีเทน สุดทายมันก็เหมือนกับ
ขยายงานได ก็เปนอีกคําตอบหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาเรามีแนว
รวม เพราะรูอยูแลววาขยะอินทรียสามารถกําจัดไดดวย
ระบบแบบนี ้แตวามนัอาจจะมเีทคนคิเลก็ๆ นอยๆ สาํหรบั
น้ำเสียที่แตกตางกันไป ก็ถือวา ม.ทักษิณประสบความ
สําเร็จคือรูแลววากาซชีวภาพจากน้ำเสียของยางแผนประ
สบความสําเร็จแนๆ แลวก็มีคนมาดูงานจากที่ตางๆ 
มหาวิทยาลัยตางๆ มากมาย มีการตอยอดขยายกันไป 
 
พลัง+งาน : อยากใหยกตัวอยางชาวบานที่มีศักยภาพบาง
ดร.สายจิตร : กม็ลีงุสวสัดิ ์บญุเตม็ (โครงการกระบวน 
การพัฒนาพลังงานกาซชีวภาพสูทองถิ่น) ที่ลําปาง คือ
เนื่องจากนักวิจัยของโครงการพลังงานชุมชนของ สสส. มี
ความสนใจเปนพื้นฐานอยูแลว แตถากลุมทีมติดตามไม
เขาไปใหคําแนะนําวาทําอยางไรถึงจะชวยแกปญหาใหเขา
ได โครงการมันก็ไมเกิด แตเราอยากใหมันเกิดไง เลยไป
วาดรูปใหคุณลุงสวัสดิ์ที่มาสัมมนาดวยดูวาจะตองเปน
อยางนี้ๆ จนลุงสวัสดิ์กลับไปแลวไปสรางบอตามแบบที่
วาดให โดยดัดแปลงจากสุมไกที่ทีมนักวิจัยชี้ใหดูเปน
ตัวอยางวาโดมที่ทําออกมาจะมีหนาตาแบบนี้ ลาสุดได
ขาววาหนังสือพิมพทองถิ่นกําลังประโคมขาววากลายเปน 
fix dome ขนาดเล็กที่สุดแหงแรกของประเทศไทย และ
แหงแรกของภาคเหนือ อะไรอยางนี้ (หัวเราะ) 
 
พลัง+งาน : ตอนที่รูวารูปที่วาดใหลุงสวัสดิ์กลายเปนรูป
เปนรางขึ้นมาไดจริงๆ รูสึกอยางไรบาง 

“การจัดการคัดแยกขยะจะตองทําให 
สเกลเล็ก เพราะถายิ่งทําใหญการ
จัดการขยะยิ่งยากมาก” 
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“ความฝนของเราคืออยากใหขยะอินทรียมันหายไป เอาไปลง  
  บอหมักใหหมดแลวทํากาซชีวภาพขนาดครัวเรือนกัน” 

ดร.สายจิตร : ตื่นเตนสิ (หัวเราะเสียงดัง) เพราะวาเรา
เองก็คิดวามันนาจะทําไดเหมือนกัน เราเรียกคนอยาง  
คุณลุงสวัสดิว์าเปน “นักปนฝน” เพราะเราเปนนักวิชาการ
อยางนี้มันก็ฝนอยูแลว...เพอเจอลมๆ แลงๆ ไปวันๆ นั่ง
คิด...คิด แลวเอาไปใหคนที่ทําไดจริง เหมือนกับเอาไปให
ลุงสวัสดิ์นี่แหละ เราก็ฝนของเราไป แลวลุงก็เอาไปปนตอ 

แลวมันจะเปนคําตอบใหคนในชุมชนไดเห็น เนื่องจาก
วาทุกบานของชุมชนแหงนั้นเลี้ยงวัว เพราะฉะนั้นถาคุณมี
บอแบบนี้อยูที่บานเหมือนลุงสวัสดิ์ที่เอาขี้วัวมาใส เอาเศษ
อาหารมาใส แลวลุงสวัสดิ์ก็ไมตองซื้อแกสหุงตมใชเดือน
ละ 300 บาท แลวใช 2 หลังเลยนะ ซึ่งลุงสวัสดิ์ลงทุนไป
ประมาณ 10,000 บาท ประหยัดไดเดือนละ 600 บาท 

เพราะใชสําหรับบาน 2 หลัง 
มันอาจจะเหมือนกับคืนทุนชา

ถาคิดทางเศรษฐศาสตร แตปรากฏวาลุงสวัสดิ์ตอยอด
ออกไปอีกดวยการเอาปุยไปใชในแปลงเกษตรดวย ก็เลย
ทําใหโครงการพลังงานชุมชนของ สสส. ไมอาจมองเฉพาะ
เรื่องของตนทุนเทานั้น แตมันกําลังกลายเปนเรื่องของ
ความภูมิใจของคนของชุมชน แลวเทศบาลหรือ อบต. ก็
เริม่เหน็และสนใจเมือ่เหน็วาทาํไดจรงิ จากเดมิทีม่แีตงบทํา
ถนน ก็เริ่มแบงมาทําบอหมักกาซชีวภาพเพื่อกําจัดขยะกัน
บางแลว กเ็หมอืนกบัโครงการพลงังานชมุชนไปชวยกระตุน
หรือเผยแพรใหเห็นนั่นแหละ 

 
พลัง+งาน : ถาหากมีใครหรือหนวยงานไหนสนใจอยาก
ทําเรื่องกาซชีวภาพ สามารถติดตอเขามาเพื่อขอคํา
ปรึกษาไดหรือไม 
ดร.สายจิตร : ได...ได คือกรุณามาเชิญพี่ไปเถอะ 
(หัวเราะ) เพราะเราจะลงไปดูเองวาชนิดของอินทรียสาร

นั้นๆ ควรจะออกแบบบอหมักแบบไหน กรุณามาเชิญพี่ไป
หนอย พี่ไมเกี่ยงนะ อยากไปทําให (น้ำเสียงกระตือรือรน) 
คือมันเปนความฝนสูงสุดของพี่เลยนะที่อยากจะกําจัดขยะ
อินทรียของประเทศใหหมดทุกรูปแบบ อยากให อบต.มา
สนใจเรื่องนี้ ลองคิดดูนะถาไฟตามถนนของชุมชนสวางขึ้น

มาจากกาซชีวภาพ หรือแกสหุงตมของคนในหมูบานเกิด
จากกาซชีวภาพ มันจะเปนยังไง นั่นคือโรงไฟฟาไมตองมี
มากมายเลย มันเปนคําตอบนะ 
 
พลัง+งาน : ถึงวันนี้เราพูดไดหรือไมวาขยะอินทรียทุก
ชนิดสามารถเอามาทํากาซชีวภาพได 
ดร.สายจิตร : ใช เพราะเรารูวาแบคทีเรียมันทํางานยังไง  
รูลกัษณะอนิทรยีวตัถแุตละชนดิวามนัเปนกรดเปนดางยงัไง 
เราก็ปรับเล็กๆ นอยๆ ในฐานะที่เราเกงในเชิงเทคนิค 
ตองวาอยางนั้นเถอะ แตเราตองหาแนวรวมใหคนอื่น
เขาใจวาเฮย...มันทําไดนะ 
 
 
ติดตอ ดร.สายจิตร จะวะนะ โทร 081-9916188  
email: saichit.chawana@gmail.com 

“กรุณามาเชิญพี่ไปหนอย พี่ไมเกี่ยงนะ อยากไปทําให คือ 
  มันเปนความฝนสูงสุดของพี่เลยนะที่อยากจะกําจัดขยะ  
  อินทรียของประเทศให หมดทุกรูปแบบ” 
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พลังงานต้านวิกฤต : 
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พลังงานน่ารู้  เรื่อง : เดชรัต สุขกำเนิด  email : tonklagroup@yahoo.com 

ภายหลังจากการเปิดเผยตัวเลข

ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของ

ป ีพ.ศ. 2552 ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่ เศรษฐกจิ 

ของไทยหดตัวถึงร้อยละ 7.1 วันนี้

คงยอมรับกันแล้วว่า ผลกระทบ

จากวิกฤตเศรษฐกิจนั่นดูจะซึมลึก

และน่าจะลากยาวกว่าที่เคยคาด

การณ์ไว้ 

จริงๆ จะว่าไปแล้ว วิกฤตที่สังคมไทยต้องเผชิญไม่ใช่มีเพียงแค่
วิกฤตเศรษฐกิจ หากแต่เรายังต้องเผชิญวิกฤตโลกร้อนที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง วิกฤตสิ่งแวดล้อมก็ยังรุนแรงในหลายพื้นที่ 
วิกฤตความขัดแย้งทางสังคมก็ยังรอวันปะทุ ทั้งความขัดแย้งระดับชาติ 
ไปจนถึงความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ 

พลังงานน่ารู้ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างดีๆ ของโครงการ
พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน ที่สามารถแปลงปัญหาหรือ
วิกฤตสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้กลายเป็นโอกาสในการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ และน่าจะเป็นทางออกสำหรับการต้านวิกฤตด้านต่างๆ ที่
โหมกระหน่ำประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

 
ปัญหาวิกฤตพลังงานของชุมชน
ปัญหาหนักอกที่ชุมชนต้องเผชิญอยู่คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บวกด้วยปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของชุมชน 

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของครัวเรือนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1,066 บาท/
ครัวเรือน/เดือนในปี พ.ศ. 2547 เพิ่มเป็น 1,434 บาท/ครัวเรือน/

เป็นคำตอบของ
สังคมไทย 

เมื่อพลังงาน
ชุมชน

ภาพระบบก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน 
ของ อบต. คลองรี 



23สิงหาคม - ตุลาคม 2552 

เดือน ใน พ.ศ. 2549 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2551 ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,780 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ภายในระยะเวลาเพยีง 4 ป ีคา่ใชจ้า่ย
ด้านพลังงานของครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67 หรือ  
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยถึงร้อยละ 16 ต่อปี ทำให้จากเดิม  
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนมีสัดส่วนเพียงประมาณ
รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 11 ของคา่ใชจ้า่ย 
ทั้งหมดของครัวเรือน 

ในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลังทำให้รายได้ของครัวเรือน 
ไทยลดนอ้ยลง แตค่า่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานกลบัยงัไมม่แีนวโนม้ 
ทีจ่ะลดลง ดงันัน้ คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานจงึกำลงัจะกลายเปน็ 
ภาระที่หนักมากขึ้นสำหรับครัวเรือนไทย 

ขณะเดียวกัน การใช้พลังงานของครัวเรือนและภาค  
การผลิตอื่นๆ หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง จนกลายเป็นวิกฤตสุขภาพของประชาชนอีกด้านหนึ่ง 

สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่นำมาสู่โอกาสในทางเศรษฐกิจ 

 
เตาหนึ่งได้สี่
เนื่องจากการผลิตเห็ดจำเป็นจะต้องมีการนึ่งฆ่าเชื้อ  

โรงเพาะเห็ด ก่อนที่จะปล่อยเชื้อเห็ดที่ต้องการจะเพาะเลี้ยง
ลงไปในวัสดุเพาะเห็ด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องซื้อเชื้อเพลิงมาใช้

ในการผลิตไอน้ำสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ ที่ผ่านมา คุณสมพงษ์ 
ดีอาษา เกษตรกรผู้ผลิตเห็ดชั้นนำของจังหวัดนครนายก จึง
ต้องเผชิญกับภาระค่าเชื้อเพลิงไม้ฟืนหรือน้ำมันใช้แล้วที่เพิ่ม
สูงขึ้นทุกที 

คณุสมพงษเ์ลา่วา่ เกษตรกรบางรายกล็ดตน้ทนุ ดว้ยการ 
ใช้ยางรถยนต์ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแทน แต่นั่นก็เท่ากับ
เป็นการสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของชุมชน และในที่สุดก็นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ที่เพาะเห็ดและชาวบ้านอื่นๆ ในชุมชน 

คณุสมพงษพ์ยายามคน้หาทางออกสำหรบัปญัหาดงักลา่ว 
มานาน จนกระทั่งมาพบกับ อ.ลือพงษ์ ลือนาม นักวิชาการ
หนุ่มไฟแรงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
อ.ลือพงษ์จึงได้ประยุกต์ภูมิปัญญาด้านพลังงานของไทยมา
แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียว 

ภูมิปัญญาที่นำมาใช้แก้ปัญหาคือ การเผาถ่าน เพราะ
การเผาถ่านต้องใช้อุณหภูมิสูง (ประมาณ 600-800 องศา
เซลเซียส) และมักจะมีความร้อนส่วนเกินที่มิได้ใช้ประโยชน์ 
(หรือ waste heat) อ.ลือพงษ์ จึงนำความร้อนส่วนเกินนั้น
มาใช้ในการต้มน้ำ (ซึ่งต้องการอุณหภูมิเพียงประมาณ 100 
องศาเซลเซยีส) โดยนำเอาหมอ้ตม้ไอนำ้มาวางไวบ้นเตาถา่น 
ที่สร้างขึ้นเป็นอย่างดี เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน และเมื่อได้
ไอน้ำก็ต่อท่อไอน้ำเข้าสู่โรงเพาะเห็ดที่อยู่ข้างๆ 

การแก้ปัญหาของ อ.ลือพงษ์ จึงเหมือนกับการยิงปืนนัด
เดียวได้นกหลายตัว เพราะแทนที่คุณสมพงษ์จะต้องซื้อฟืน 
ขณะนี้คุณสมพงษ์เพียงนำเศษกิ่งมะม่วงมาใส่เตาถ่าน จาก
นั้นคุณสมพงษ์ก็จะได้ถ่านประมาณ 35 กก. และได้ไอน้ำที่
ใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อเห็ด นอกจากนั้น คุณสมพงษ์ยังสามารถ
เกบ็เอานำ้สม้ควนัไมไ้ดอ้กีประมาณ 2-3 ลติร เพือ่ใชใ้นการ 
ป้องกันศัตรูพืชหรือขายเป็นรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย และ
สดุทา้ยยงัไดแ้กป้ญัหาสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของชมุชนอกีดว้ย 

กรณีของเตาถ่านผลิตไอน้ำจึงกลายเป็น “เตาหนึ่งได้สี่”  
คือทำอย่างเดียว แต่ได้ผลประโยชน์ถึง 4 อย่าง (คือ ถ่าน 

ในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลัง  
ทำให้รายได้ของครัวเรือนไทย  
ลดน้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานกลับยังไม่มีแนวโน้ม  
ที่จะลดลง ดังนั้น ค่าใช้จ่าย  

ด้านพลังงานจึงกำลังจะกลายเป็น
ภาระที่หนักมากขึ้นสำหรับ  

ครัวเรือนไทย 

ภาพเตาหนึ่งได้สี่ของ อ.ลือพงษ ์



ภาพระบบก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย 
ยางแผ่นของ อ.วิกานดา 

สภาพที่เป็นกรดเพิ่มขึ้นเรื่อย จนในที่สุด จุลินทรีย์ก็สามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางแผ่นได้ 

ต่อจากนี้ ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 15,000 บาท แต่ละครัว
เรือนหรือชุมชนก็สามารถจัดการกับปัญหาน้ำเสียจากยาง
แผ่น โดยการแปลงมาเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ สามารถ
ทดแทนกา๊ซหงุตม้ไดเ้กอืบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
ด้านพลังงานได้มากกว่า 3,600 บาท/ปี ดังนั้น จึงสามารถ
คนืทนุไดใ้นระยะเวลาเพยีง 4 ป ีทัง้นี ้ยงัไมน่บัรวมประโยชน ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนอีกด้วย 

 
แรงหนุนจากอบต.
จากพัทลุงย้ายกันไปที่ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ต.คลองรี มีการจัดทำแผนสุขภาพ
ตำบลแล้วพบว่า ปัญหาที่สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือ 
ขยะชุมชน และขี้วัว ซึ่งนิยมเลี้ยงกันมากในพื้นที่ดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพในลุ่มน้ำรอบ
ทะเลสาบสงขลาและสขุภาพของประชาชน ดงันัน้ ในกระบวน- 
การทำแผนดังกล่าวจึงมีความคิดกันว่า น่าจะพัฒนาบ่อก๊าซ
ชีวภาพสำหรับแต่ละครัวเรือนขึ้นมา (เนื่องจากที่ตั้งบ้าน
แต่ละบ้านในภาคใต้จะอยู่ไกลกัน) โดยใช้เศษอาหารในบ้าน
เรือน เศษปลา และขี้วัว เป็นแหล่งวัตถุดิบ และมีโจทย์ใน
การออกแบบคือ ต้องพยายามทำให้ง่าย ใช้ได้ผล (คือมีก๊าซ
พอเพียงในการหุงต้ม) และมีต้นทุนต่ำ 

 คุณลุงชาติ พฤกษ์ศรี สมาชิกสภา อบต. คลองรี จึง
เกิดแนวคิดในการนำภาชนะขนาด 1,000 ลิตร (หรือ 1 
ลูกบาศก์เมตร) ที่นำกลับมาใช้ใหม่จากภาคอุตสาหกรรม 
มาเป็นถังก๊าซชีวภาพแทน เพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (เมื่อ
เปรียบเทียบกับถัง 200 ลิตร) และมีราคาถูก ทั้งยังมา
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นำ้สม้ควนัไม ้ไอนำ้ และไดแ้กป้ญัหาสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ) 
ดงันัน้ ดว้ยการลงทนุเริม่ตน้ประมาณ 15,000 บาท ตอ่ไปนี ้
การผลติไอนำ้ซึง่เคยเปน็รายจา่ยสำคญัของคณุสมพงษ ์กก็ลบั 
กลายมาเป็นแหล่งรายได้เสริมให้คุณสมพงษ์ได้อีกประมาณ
ครั้งละ 400 บาท หากในรอบปีหนึ่ง คุณสมพงษ์จะต้องนึ่ง
ฆ่าเชื้อประมาณ 18 ครั้ง คุณสมพงษ์ก็จะมีรายได้เสริม
ประมาณ 7,200 บาท/ปี ซึ่งก็จะทำให้สามารถคืนทุนได้
ภายใน 2 ปีเศษ 

 
แก๊สและกลิ่นที่ถูกมองข้าม
สำหรบัชาวสวนยางทีข่ายยางแผน่แลว้ ไมว่า่จะอยูภ่าคใด 

ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชาวสวนยางต้องเผชิญ นอกเหนือจากลมฟ้า
อากาศ และความผนัผวนของราคายาง กค็อื กลิน่ของนำ้เสยี 
จากการผลิตยางแผ่น 

การผลิตยางแผ่นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต ร่วมกับ
การใช้กรดเพื่อทำให้ยางเปลี่ยนสภาพ น้ำเสียจากยางแผ่น 
(ชาวใต้มักเรียกว่า น้ำส้ม) มักไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
รดน้ำต้นไม้ก็ไม่ได้เพราะมีความเป็นกรด โดยทั่วไปจึงมัก
ปล่อยทิ้งให้ส่งกลิ่นเหม็น (มาก) อยู่ตามสวน 

แม้ว่า นักเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจะมีคาถาว่า “สิ่งใดที่
เน่าเหม็น สิ่งนั้นนำมาหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพได้” แต่น้ำเสีย
จากการผลิตยางแผ่นก็ยังถูกมองข้ามจากนักเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพ เพราะเชื่อกันว่าความเป็นกรดในตัวของมันจะทำให้
จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้ น้ำ
เสียจากการผลิตยางแผ่นจึงถูกมองข้ามเรื่อยมา 

แต่ ผศ.ดร. อุษา อ้นทอง และ อ.วิกานดา ทองเนื้อแข็ง 
สองนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
ไม่มองข้ามปัญหาและศักยภาพของพลังงานชุมชนเหล่านี้ 
จึงได้วิจัยจนค้นพบแนวทางในการฝึกฝนจุลินทรีย์แข็งแรง 
และคุ้นเคยกับการย่อยเศษยาง (ซึ่งย่อยยากกว่ามูลสัตว์) 
ในสภาพน้ำที่เป็นกลาง แล้วค่อยๆ ฝึกให้ย่อยอินทรีย์สารใน

กรณีของเตาถ่านผลิตไอน้ำ  
จึงกลายเป็น “เตาหนึ่งได้สี่”  
คือทำอย่างเดียว แต่ได้ผล

ประโยชน์ถึง 4 อย่าง   
(คือ ถ่าน น้ำส้มควันไม้ ไอน้ำ 
และได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ)  



พลังงานทางเลือกของชุมชน มูลค่าการลงทุน (บาท) 
มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่าย
และรายได้เสริม (บาท/ปี) 

ระยะเวลาการคืนทุน  
โดยประมาณ 

ก๊าซชีวภาพ 

• จากน้ำเสียยางแผ่น 

• ขยะอินทรีย์/ปศุสัตว์ 

เตาหนึ่งได้สี่ 

เตาอบถ่านประสิทธิภาพสูง 

เตาเชื้อเพลิงแกลบ 

กังหันน้ำ 

กังหันลม 

เครื่องตะบันน้ำ 

 

15,000 

5,000 

15,000 

15,000 

4,000 

50,000 

40,000 

1,500 

 

3,600 

2,000 

7,200 

15,000 

2,000 

17,000 

8,000 

8,000 

 

3 ปี 

2 ปีครึ่ง 

2 ปี 1 เดือน 

1 ปี 

2 ปี 

3 ปี 

5 ปี 

< 1 ปี 

ตัวอย่างเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของชุมชนที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน

25สิงหาคม - ตุลาคม 2552 

ดัดแปลงให้ป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ จนในที่สุด
สามารถนำมาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มได้เป็นอย่างดี 

การยกเอาต้นทุนเป็นตัวตั้งหรือเป็นโจทย์สำหรับการ
ออกแบบ ช่วยทำให้ระบบก๊าซชีวภาพมีการลงทุนที่ถูกลง 
กล่าวคือ ประมาณ 5,000 บาทต่อบ่อ และสามารถใช้ทำ
กับข้าวได้ประมาณ 35-45 นาที ซึ่งเพียงพอสำหรับหนึ่ง
ครวัเรอืน และประหยดักา๊ซชวีภาพไดป้ระมาณ 2,000 บาท/ 
ปี ดังนั้น จึงคืนทุนได้ในเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง 

จากความสำเรจ็ในการพฒันาบอ่กา๊ซรุน่แรก 16 บอ่ อบต. 
คลองรีจึงให้การสนับสนุนในการขยายผลบ่อก๊าซชีวภาพอีก 
54 บ่อทั่วทั้งตำบล โดย อบต. จะลงทุนให้ 4,000 บาท/บ่อ 
และแต่ละครัวเรือนจะร่วมสมทบในส่วนที่เหลือ ทำให้
สามารถปัญหาขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย
ดา้นพลงังานของตำบลไดม้ากกวา่ 100,000 บาทในแตล่ะป ี

 
ชวนคิดขยายผล
จากกรณีตัวอย่างทั้ง 3 กรณีข้างต้น เห็นได้ชัดว่า 

พลงังานทางเลอืกสำหรบัชมุชนเปน็หนทางสำคญัในการตา้น
วิกฤต เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในชุมชนแล้ว ยังสามารถประหยัดรายจ่าย และอาจ
จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย 

จุดสำคัญของการพัฒนาพลังงานต้านวิกฤตคือ การนำ
ชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยพิจารณาจากปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ 
ศักยภาพทางทรัพยากรของชุมชน การออกแบบที่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขการใช้จริงของชุมชน ขนาดและรูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละชุมชน (หรือครัวเรือน) 

นอกจากเทคโนโลยีที่กล่าวถึงข้างต้น ชุมชนของเรายังมี
ตัวเลือกทางเทคโนโลยีอีกมาก ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ 
ดังที่เราได้นำเสนอใน พลัง+งาน แต่ละฉบับ 

ข้อมูลในตารางข้างล่างเป็นเพียงภาพคร่าวๆ ที่แสดงให้
เห็นความเป็นไปได้ในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ 

ความหลากหลายของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของ
ชุมชนในตารางดังกล่าว และประสบการณ์จากทั้ง 3 กรณี  
คงชี้ให้เห็นว่า หากเราจะเอาจริงในการพัฒนาพลังงานทาง
เลือกเพื่อชุมชน ทุกชุมชนย่อมน่าจะค้นพบทางออก และ
หากทุกชุมชนช่วยกันลงมือปฏิบัติจริง ค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงานของเราจะลดลงไปได้มากทีเดียว 

และนี่คือ “พลังงานต้านวิกฤต” ตัวจริงเสียงจริงเลยครับ
พี่น้อง... 
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จากนิตยสารพลัง+งาน ทั้ง 3 ฉบับ
ที่ผ่านมา มีคำถามเรื่องการกำจัดขยะ
เข้ามามากมาย วันหนึ่งอาจารย์เดชรัต 
สขุกำเนดิ ถามผูเ้ขยีนวา่ รูไ้หม...แถวรงัสติ
มีการนำไส้เดือนมากำจัดขยะ จึงเกิด
อาการงงเล็กน้อยว่า...ไส้เดือนนี่เหรอ
กำจัดขยะได้!! 

จึงได้ติดต่อไปยังเทศบาลเมืองรังสิต 
เพื่อขอสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรี 
เดชา กลิ่นสุขุม และดูงานการกำจัดขยะ
โดยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ไส้เดือน 

เทศบาลเมืองรังสิตมีพื้นที่ 20.80 
ตารางกโิลเมตร รวม 6 หมูบ่า้น มปีระชากร
กว่า 6 หมื่นคน มีประชากรแฝงกว่า 1 
แสนคน มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิและ 
ความเจริญอย่างรวดเร็ว 

...และสิ่งที่ตามมาก็คือ ขยะ 
ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยสูงถึง 150 ตัน

ต่อวัน แยกเป็นขยะเปียก 50 ตันต่อวัน 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

นายกฯ เดชา เลา่ใหฟ้งัถงึแรงบนัดาลใจ 
ในการนำไส้เดือนดินมากำจัดขยะว่า 
หลังจากที่ได้ไปอบรมเรื่องไส้เดือนดิน
กนิขยะของโครงการหลวงทีม่หาวทิยาลยั 
แม้โจ้ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์

ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ จึงตั้ง
ศูนย์กลางการกำจัดขยะขึ้นที่หมู่ 4 ขณะ
นีไ้ดเ้ริม่เพาะพนัธุไ์สเ้ดอืนและขยายพนัธุ ์
ไปเรื่อยๆ 

สำหรับไส้เดือนที่นำมาเลี้ยงนี้เป็น
สายพนัธุแ์ถบเอเชยีซึง่มชีือ่วา่ pheretima 
peguana (ขี้ตาเร่) โดยเลี้ยงไว้ในบ่อ
ซีเมนต์ 50 บ่อ 

อาหารของไส้เดือนได้มากจากผัก
ผลไม้ตามตลาดสด และให้อาหารเสริม
บ้าง เช่น เปลือกไข่บดหรือมูลสัตว์ 

ทางเทศบาลได้วางโครงการไส้เดือน
ดินกำจัดขยะอินทรีย์ครอบคลุมพื้นที่ 6 
หมูบ่า้น โดยเชญิประชาชนทีอ่ยูใ่นชมุชน 
เข้ามารับการอบรม 

เริ่มจากให้ชาวบ้านแยกขยะ นำใส่
ภาชนะทีท่างเทศบาลจดัไวต้ามครวัเรอืน 
ซึ่งจะมีพนักงานของเทศบาลไปเก็บและ
นำมายังศูนย์เลี้ยงไส้เดือน 

ถา้มกีารดำเนนิการครบทัง้ 6 หมูบ่า้น 
ขยะอินทรีย์ทั้งหมดก็จะถูกกำจัดโดย  
ไส้เดือนดิน ส่วนขยะอื่นๆ ที่เหลือจะนำ
ไปรีไซเคิล และที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้  
ก็อัดเป็นก้อนส่งขายให้กับโรงปูนเป็น
เชื้อเพลิงต่อไป 

นอกจากนี้ การเลี้ยงไส้เดือนยังมี
ผลพลอยไดค้อื นำ้หมกัมลูไสเ้ดอืนทีเ่ปน็
ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรอีเอ็ม (EM) สามารถ
ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย และกลิ่นเน่าของกอง
ขยะได ้โดยใชส้ว่นผสม 1 ขวดตอ่นำ้ 20 
ลิตร นำไปรดกองขยะ เพิ่มแร่ธาตุ สร้าง
จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไร่
โดยตรง 

มูลของไส้เดือนที่นำไปตากผึ่งแห้ง   
ก็ยังจำหน่ายเป็นปุ๋ยผงชีวภาพชั้นดี ขยะ
อนิทรยีบ์างสว่น กน็ำไปหมกัเปน็ไบโอแกส๊ 
ซึ่งเทศบาลเมืองรังสิตนำสิ่งปฎิกูลจาก
รถดูดมาผสมกับขยะอินทรีย์นำมาหมัก 
เพื่อผลิตเป็นไบโอแก๊ส แล้วนำมาเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ใน
สถานีคัดแยกขยะ 

นี่เป็นตัวอย่าง และทางเลือกในการ
กำจัดขยะโดยวิธีธรรมชาติ อาศัยวงจร
ชวีติของสตัวต์วัเลก็ๆ ในการแกไ้ขปญัหา
ใหญ่ๆ ของสังคม 

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้  
ที่ เทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี   
0-2567-6000 ถึง 4 

กินขยะ 

เรื่อง : ใยไหมกับใบหม่อน  email : pipakeka@gmail.com 

มหัศจรรย์ 
ไส้เดือนดิน



ผู้ให้
รวมพล
ที่
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โลกออนไลน์เรื่อง : เต่าทองคะนองเว็บ 

www.konjaidee.com เว็บไซต์ของ
ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสา  
ช่วยเหลือสังคมกำลังทำหน้าที่นั้น
อย่างแข็งขันตามสโลแกน “ประตูแห่ง
การให้และการอาสาเพื่อสังคม” 

ด้วยรู้ดีว่าการแบ่งปันน้ำใจจะช่วย
ต่อเติมสังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้อย่างไม่
ยากเย็น และในฐานะที่เป็นเสมือน
ศนูยก์ลางของกจิกรรมอาสาทัว่ประเทศ
ไทย พืน้ทีเ่ลก็ๆ แหง่นีจ้งึเปดิกวา้งเสมอ 
สำหรับผู้ให้จากทุกสารทิศ แถมยัง  
แบ่งหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเลือก “ให้”   
ในรูปแบบที่ผู้เยี่ยมชมแต่ละคนถนัด
หรือสนใจ 

ไม่มีเงินถุงเงินถัง...ไม่เป็นไร แค่มี
ตัว หัวใจ และแรงกาย เท่านี้ก็ทำอะไร

ดีๆ ได้ตั้งหลายอย่าง เช่น ปลูกป่า 
ปลูกปะการัง สร้างฝาย สร้างบ้านดิน 
สร้างห้องสมุด สร้างแนวกันไฟ บริจาค
โลหิต หรือแม้แต่ช่วยงานดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 

ไม่มีเวลา...ไม่เป็นไร สละทรัพย์
เล็กๆ น้อยๆ เป็นทุนเพื่อการศึกษา 
หรือส่งต่อสิ่งของที่มีมากเกินไป แต่ยัง
อยูใ่นสภาพด ีใหเ้พือ่นพีน่อ้งรว่มสงัคม 
ได้ช่วยกันใช้ประโยชน์ก็มิผิดกติกาแต่
อย่างใด 

ที่เด็ดกว่านั้นและหลายคนอาจจะ
ยังไม่รู้ ก็คือ...เขาออกแรงกระตุ้น
สนับสนุนการทำดีกันยกใหญ่ ถึงขนาด
เปิดช่องทางให้บรรดาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถใช้วันเวลา

ทำงานไปปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครที่
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติโดยไม่ถือเป็นวันลาได้อีก
ด้วย นั่นแน่...เริ่มสนใจขึ้นมาตะหงิดๆ 
แล้วใช่ไหมเล่า 

ถ้าวันหยุดสุดสัปดาห์หน้า เบื่อๆ 
เช็งๆ กับการนอนผึ่งพุงอยู่หน้าทีวี  
ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการคลิก
เข้าไปที่ www.konjaidee.com แล้วจะ  
รู้ว่า... 

โอกาสในการเป็นผู้ให้ล่องลอยอยู่
เต็มฟ้า อยู่ที่คุณจะคว้ามาเริ่มต้น  
เมื่อไหร่…ก็เท่านั้นเอง 

“การให”้ไมเ่คยเรยีกรอ้งอะไรมากมายแครู่ส้กึอยากให้
แคต่ัง้ใจจะเปน็ผูใ้ห้คณุกส็ามารถ“ให”้ไดอ้ยา่งสขุหวัใจ
และจะดสีกัแคไ่หน...ถา้มเีขม็ทศิชีท้างลดัใหน้ำ้ใจรนิ
ไหลไปสูผู่ร้บัทีป่ลายทางอยา่งรวดเรว็

www.konjaidee.com



นักวิชาการและภาคประชาชนมี
การนําเสนอขอมูลศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียน เชน พลังงานชีวมวลจาก
เศษวัสดุทางการเกษตร สามารถ
พัฒนาได 3,000 เมกะวัตต หรือ

ของพลังงานหมุนเวียน “ฟ
าให

ม” 

เปดวัน
 

หากเรายอนกลับไปประมาณสิบปที่แลว ในชวงป 2541 ที่มีความขัดแยงกรณีโครงการ
โรงไฟฟาถานหินที่ จ.ประจวบคีรีขันธ  

เปาหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ตามแผนพัฒนา 
พลังงานทดแทน 15 ป

การศึกษาทางเลือกพลังงานเพื่อ
ทดแทนโครงการโรงไฟฟาหินกรูดที่
เสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต 

ในวันนั้นหลายฝายไมคิดวา   

ไฟฟา 
(เมกะวัตต) 

พลังงานความรอน 
(เทียบเทาพันตัน
น้ำมันดิบ) 

เสนทางการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน
จะไปไดไกลขนาดนั้น... 

ถึงวันนี้ พลังงานหมุนเวียนผาน
เสนทางที่ยากลําบากจนมีความ
กาวหนาและมีการเติบโตอยางมาก 
ทั้งการพัฒนาโดยภาคเอกชนและ
ขายไฟฟาใหกับรัฐ การพัฒนาโดย
ชุมชน การศึกษาวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยี และความกาวหนาใน
นโยบายของรัฐ 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
15 ป พ.ศ.2551-2565 เปนหมุด
หมายลาสุดที่รัฐบาลตัดสินใจวางเสน
ทางในอนาคต 

โดยกําหนดเปาหมายนโยบาย
ระยะยาวในการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนจากรอยละ 6 ของการใช
พลังงานโดยรวมในปจจุบัน ใหเพิ่ม
ขึ้นเปนรอยละ 14 ในป 2565 และ
ยงัรวมการพฒันากาซธรรมชาตสิาํหรบั 
ยานยนต (หรือ NGV) ใหเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 6 ของการใชพลังงานเอาไว
ในแผนดวย 

เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(ลานลิตร/วัน) 

สัดสวนพลังงานหมุนเวียน 

ตอการใชพลังงานทั้งหมด 
(รอยละ) 

2551 2554 2559 2565 

13.5

7,433

5,608

14.112.7

10.6

6.4

9.8
6.0

2.8

5,582

4,150
3,007

4.191
3,273

1,750
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ขอมูลชวนคิด เรื่อง : ศุภกิจ นันทะวรการ  email : suphakijn@yahoo.com 



แหลงขอมูล 
กระทรวงพลังงาน, 2552, แผน
พัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
พ.ศ.2551-2565, กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 
www.dede.go.th 

นอกจากกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาแลว ที่สําคัญก็คือ ในแผนฯ มี
การประเมินผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น 
หากสามารถพัฒนาพลังงานไดตาม
เปาหมาย โดยไมไดยึดเฉพาะมิติของ
ผลประโยชนดานพลังงานแบบเดิมๆ 
ที่เนนความมั่นคงของพลังงานหรือ
พลังงานราคาถูกอีกตอไป แตครอบ 
คลมุมติผิลประโยชนใหมๆ  ทัง้ในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ผลประโยชนจากการพัฒนาตาม
แผน ทําใหเราพึ่งตนเองดานพลังงาน
ไดเพิ่มขึ้นอีกมาก ทั้งในระดับ
ประชาชนคนเล็กคนนอยและระดับ
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งปจจุบันนี้เรา
นําเขาพลังงานนับลานลานบาทตอป
แลว รวมทั้งชวยพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ชนบทและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศจากวิกฤต เศรษฐกิจโลกใน
ปจจุบัน 

นอกจากนี้ยังชวยลดภาระการ
ลงทุนของรัฐ ลดโอกาสความขัดแยง
ทางสังคมในโครงการโรงไฟฟาขนาด
ใหญ และลดผลกระทบจากภาวะโลก
รอนอีกดวย 

สําหรับแนวทางและมาตรการ

ผลประโยชนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ.2551-2565

ลดการนําเขา
พลังงานได 

461,000 ลาน
บาทตอป 

ของการพัฒนาตามแผน มีทั้ง
มาตรการทางการเงิน ภาษี และการ
ลงทุน การแกไขกฎหมาย/กฎ 
ระเบียบ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
การถายทอดความรู การสรางชุมชน
สีเขียวและเมืองสีเขียว การรณรงค
สรางความตระหนักและการมีสวน
รวมของประชาชน การสรางเครอืขาย 
พลังงานทดแทน และจัดการใหมี
หลักสูตรการเรียนสําหรับเยาวชน 

ดังนั้นทุกๆ ฝายในสังคม ไมวาจะ
เปนรัฐหรือเอกชน จะเปนชาวบาน
หรือนักวิชาการ จะอยูในเมืองหรือ
ชนบท ตางก็มีบทบาทในการรวมกัน
รงัสรรคและพฒันาพลงังานหมนุเวยีน
ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว เพื่อให

ภาคพลังงานของเรามีความพอเพียง
และยั่งยืน 

นาคิดวา เสนทางการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนในชวงสิบปขาง
หนา จะเปนเสนทางที่ทุกฝายรวม
กันเดินเพื่อฟนฝาวิกฤตเศรษฐกิจ
และสรางความยั่งยืนทางสังคมได
อยางไร 

สงเสริมการลงทุนของ
เอกชนกวา 382,000 

ลานบาท สรางการจาง
งานกวา 40,000 คน 

เพิ่มรายไดของเกษตรกร
และสรางงานในพื้นที่
ชนบท ลดการอพยพ

แรงงานเขาเมือง 

เพิ่มการเขาถึง
พลังงานอยางเทา
เทียมและทั่วถึง 

สําหรับประชาชน 
ทั่วประเทศ 

ลดการลงทุนของ
ภาครัฐในการ

กอสรางโรงไฟฟา
จากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลกวา 

100,000 ลาน
บาท 

ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
กวา 42 ลานตัน

ตอป 
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ปูนซีเมนต์ไทย
เมื่อ

หลังจากจดๆ จ้องๆ กับโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มานาน
กว่า 20 ปี ถึงวันนี้ “ยักษ์ใหญ่” แห่งวงการปูนซีเมนต์ไทยก็ถึงเวลาหยิบมา “ปัดฝุ่น” พร้อมผงาดสู่ 
ผู้นำแห่งภูมิภาคอาเซียน 
     เพราะการได้มาซึ่งปูนซีเมนต์ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ภายใต้ความร้อนสูงถึง 1,450 องศา
เซลเซียส 

...บดวัตถุดิบ...เผาปูน...และบดปูน คือ 3 ขั้นตอนสำคัญ
ของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 

และขั้นตอน “เผาปูน” นี้เอง ทำให้ “พี่เบิ้ม” แห่งวงการ
ปูนซีเมนต์ นั่นคือ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด หรือที่เรียก
กันว่า “ปูนใหญ่” เริ่มลงมือศึกษาว่าจะนำความร้อนที่ปล่อย
ทิ้งไปฟรีๆ เหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง… 

นั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิด...ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน
เหลือทิ้ง (Waste Heat Power Generation : WHG) 

พิภพ ศิริพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
เทคนิค บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ดร.เกรียงไกร สุขแสน
ไกรศร ผูจ้ดัการ Technology & Carbon Credit บรษิทั อนรุกัษ ์
พลงังานซเิมนตไ์ทย จำกดั และปญัญา โสภาศรพีนัธุ ์ผูจ้ดัการ 
พลังงานฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 
จำกัด ช่วยกันเล่าว่า... 

“เราเริม่ศกึษาโครงการนีต้ัง้แตป่ ี2526 แตต่ดิปญัหาวา่... 
กว่าจะถึงจุดคุ้มทุนใช้เวลานานมาก” 

ทำใหโ้ครงการดงักลา่วตอ้งพบัเกบ็เขา้กรนุานกวา่ 20 ป.ี.. 
แต่มาวันนี้ สถานการณ์ก็ถึง “จุดเปลี่ยน” เมื่อพบว่า   

ปี 2549 ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเทียบ
กับปี 2543) ขณะที่ค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าลด
ต่ำลง เนื่องจากประเทศจีนสามารถผลิตเครื่องจักรชนิดเดียว
กบัประเทศญีปุ่น่หรอืยโุรปได ้อกีทัง้โครงการดงักลา่วสามารถ 
นำไปขายคาร์บอนเครดิตหรือซีดีเอ็มได้อีก 

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ “ปูนใหญ่” ต้องนำโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง เพราะเห็นชัดเจน
แล้วว่า...จุดคุ้มทุนลดสั้นลง จากเดิม 7 ปีเหลือเพียงแค่ 5 ปี
เท่านั้น 

แต่เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 

ผลิตไฟฟ้า 
จากลมร้อนทิ้ง 
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การลงทุนสีเขียว เรื่องและภาพ : คู่หูสี่ขา 



เราเริ่มศึกษาโครงการนี้ตั้งแต่ 
ปี 2526 แต่ติดปัญหาว่า... 

กว่าจะถึงจุดคุ้มทุน 
ใช้เวลานานมาก 
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การเดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและจีนเพื่อหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจทุ่มเงินลงทุนกว่า 5,400 ล้านบาท
ก็ตามมา 

“เราไปญี่ปุ่นเพื่อดูว่าโรงงานต้นแบบเป็นอย่างไร ส่วนที่
จีนเราไปดูเรื่องเครื่องจักร เพราะจีนสามารถผลิตได้ตามที่
ญีปุ่น่ออกแบบมาเลย สว่นการซอ่มบำรงุกใ็ชบ้รษิทัในประเทศไทย 
เพราะมีศักยภาพสูง มีบริษัทเก่งๆ เยอะ” 

ในทีส่ดุโรงงานปนูซเีมนตท์ัง้หมด 5 แหง่ รวม 11 เตาเผา 
กำลงัการผลติ 23.2 ลา้นตนั/ป ีซึง่กระจายตวัอยูต่ามจงัหวดั 
ต่างๆ ของประเทศไทย ก็ทยอยติดตั้งเครื่องจักรจากประเทศ
จีน เพื่อนำความร้อนที่ได้จากกระบวนการเผาปูนมาใช้ผลิต
ไฟฟ้า 

โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 เฟส นั่นคือ 
เฟสแรก จำนวน 4 เตาเผา เริม่กอ่สรา้งป ี2550-2551 

รวมเม็ดเงินลงทุน 1,959 ล้านบาท 
เฟสสอง จำนวน 7 เตาเผา เริม่กอ่สรา้งป ี2551-2552 

เม็ดเงินลงทุน 3,400 ล้านบาท 
เครื่องจักรที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไป จะนำความร้อนที่ได้จาก

การเผาปูนซึ่งต้องใช้ความร้อนสูง และจะปล่อยลมร้อนเหลือ

ทิ้งออกมา โดยเฉพาะที่หออุ่นวัตถุดิบ (Pre-heater) และ
หม้อเย็น (Cooler) 

ความร้อนจากทั้ง 2 ส่วนนี้จะถูกนำมาใช้ต้มน้ำเพื่อเอา
ไอนำ้ทีไ่ดไ้ปปัน่กงัหนัไอนำ้ (Turbine) เพือ่ผลติกระแสไฟฟา้ 

แม้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากลมร้อนเหลือทิ้งทั้ง 11   
เตาเผา รวมกำลังการผลิต 104 เมกะวัตต์ จะถูกนำกลับมา
ใช้ในแผนกเผาปูนทั้งหมด ไม่มีเหลือขายเข้าระบบของ  
การไฟฟ้า แต่ ผอ.พิภพ ก็บอกว่า 

“ไฟฟ้าที่เราผลิตได้จากลมร้อนเหลือทิ้ง คิดเป็น 25 
เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในโรงปูน ซึ่งหากจะคิด
เป็นตัวเลขก็คือ 1,600 ล้านบาท/ปี ที่ช่วยให้เราลดการซื้อ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค ชว่ยลดความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศลงได…้ 
ถือเป็นโครงการที่ทำให้การไฟฟ้าฯ ยิ้มได้ แม้จะมีรายได้ลด
ลงจากการขายไฟฟ้าให้กับบริษัทของเราก็ตามที เพราะ
ปัจจุบันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ” 

แม้ว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งของปูน
ซีเมนต์ไทยจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 2 เฟสไม่เกินเดือน
ตุลาคมนี้ หากแต่ความล่าช้าที่เหนือความคาดหมายก็ยังคง



การขอซีดีเอ็มล่าช้ากว่าที่คิด  
เอาไว้เยอะ ยุ่งยากมาก  

เรายื่นขออนุญาตไปนานมาก แต่
ติดปัญหาที่หน่วยงานตรวจสอบ

และออกใบอนุญาตทำงานไม่ทัน... 
ถือว่าทำให้เราเสียโอกาส 
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เกิดขึ้น นั่นคือ กระบวนการขอใบอนุญาตเพื่อขายคาร์บอน
เครดิตหรือซีดีเอ็ม ตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism : CDM) 

ทัง้ 3 ทา่นกลา่วตรงกนัวา่ “การขอซดีเีอม็ลา่ชา้กวา่ทีค่ดิ 
เอาไว้เยอะ ยุ่งยากมาก เรายื่นขออนุญาตไปนานมาก แต่ติด
ปญัหาทีห่นว่ยงานตรวจสอบและออกใบอนญุาตทำงานไมท่นั... 
ถือว่าทำให้เราเสียโอกาส” 

แน่นอนว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขาย
คาร์บอนเครดิต บวกเข้ากับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่
ชะลอตัวลง ทำให้ต้องลดกำลังการการผลิตของโรงปูนลง
ตามไปด้วย ล้วนส่งผลให้ระยะเวลาของจุดคุ้มทุนขยับห่าง
ไกลออกไปโดยปริยาย 

กระนั้นก็ตาม แม้จะมีเหตุการณ์เกินคาดหมายเกิดขึ้น 
หากแต่การขยับตัวของปูนใหญ่ที่ “คว้า” ลมร้อนเหลือทิ้งมา
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของอาเซียน ก็ทำให้
แวดวงของโรงปูนต้องเฝ้ามองอย่างไม่คลาดสายตา เพราะ
ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าที่ต้องซื้อจากการ
ไฟฟ้าได้มหาศาล ยังเป็นโครงการที่ไม่ก่อมลพิษเพิ่ม เพราะ
ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการเผาปูนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ หนำซ้ำ

ยงัไดช้ือ่วา่ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มไดอ้กีดว้ย 
ผูบ้รหิารของบรษิทัเอสซจีฯี ยอมรบัวา่ “บรรดาอตุสาหกรรม 

ปูนซีเมนต์เริ่มขยับตัวตามเราแล้ว เพราะเขาเชื่อว่าอะไรที่
ปูนใหญ่ทำ แสดงว่าต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่
รอบคอบแล้ว ช่วยให้ความมั่นใจกับคนอื่นได้...ก็เหมือนกับ
เราเป็นหนูทดลองให้นั่นแหละ คล้ายๆ กับว่าถ้าปูนใหญ่ทำ 
ก็ทำตามได้ไม่ต้องคิดมาก” 

ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะจับตามองการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเท่านั้น   
ยังมีอุตสาหกรรมอื่นที่ใช้ความร้อนสูงในกระบวนการผลิต 
และต้องปล่อยลมร้อนทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมแก้วและอุตสาหกรรมเหล็ก เริ่มขยับตัว
สอบถามเข้ามาบ้างแล้ว 

การทิ้งลมร้อนไปเฉยๆ ก็คือความสูญเสีย...ดูเหมือนว่า
คำกล่าวที่ดังขึ้นจากผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 
ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน
เหลือทิ้งว่าก้าวเดินมาถูกทางแล้ว 









เนื่องจากคุณตำรวจหรือผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ของเรามิใช่


ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาการขนส่ง
ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีใคร
คาดคิดกันว่า
ตำรวจจะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคา
น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น


แต่เนื่องจากคุณตำรวจได้รับงบประมาณที่จำกัด
รวมถึง
ค่าน้ำมันสำหรับสายตรวจด้วย
ตำรวจแต่ละท่านจึงต้องบริหาร
จัดการงบประมาณให้ดี
ยิ่งน้ำมันราคาขยับสูงขึ้น
ผู้พิทักษ์-
สันติราษฎร์ของเราก็ยิ่งลำบากใจ
เพราะหากออกตรวจน้อยไป

มิจฉาชีพก็ได้ใจ
แต่หากตรวจมากไป
ตำรวจก็คงต้องควักเงิน
ในกระเป๋าของตนเองไปเป็นค่าน้ำมัน
เพื่อความผาสุขของ
ประชาชน


นี่คือ
จุดเริ่มต้นของโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช
ใชแ้ลว้ในสถานตีำรวจหรอืโรงพกั
เพือ่มุง่ลดงบประมาณคา่ใชจ้า่ย
สำหรับตำรวจสายตรวจในการให้บริการประชาชน


สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ
จ.สงขลา
เป็นโรงพักหนึ่งที่ได้เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว
ตั้งแต่ปี
พ.ศ.
2550
นำโดยดาบตำรวจ
มนัส
จันทร์ณรงค์
ออกเชิญชวนประชาชนให้บริจาคน้ำมันพืช
ใช้แล้วให้กับสถานีตำรวจ
ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นอย่างดี


จากนั้น
คุณตำรวจก็จะนำเอาน้ำมันพืชใช้แล้วที่รวบรวมได้
ไปผ่านกระบวนการทางเคมี
ที่เรียกว่า
ทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น

(Transesterification)
โดยให้น้ำมันพืชใช้แล้ว
(หรือทางเคมี
เรยีกวา่
ไตรกลเีซอไรด)์
ทำปฏกิริยิากบัแอลกอฮอล
์(โดยทัว่ไป

มักใช้เมทานอล)
จนได้เป็นเอสเตอร์
(หรือเรียกว่าไบโอดีเซล)

กับผลพลอยได้
คือ
กลีเซอรอล


ผลผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซลส่วนใหญ่ได้โดยตรง
โดยทั่วไปก็มักใช้ผสมกับน้ำมันดีเซล

เช่น
ตามสถานบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันก็จะผสมไบโอดีเซล

2%
หรือ
5%
แล้วแต่กรณี


แตท่ีส่ถานตีำรวจรตัภมู
ิรถสายตรวจของตำรวจใชไ้บโอดเีซล
ผสมในอัตรา
50:50
หรือผสมครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
ด.ต.
มนัส
เล่าว่า
ตอนแรกเพื่อนตำรวจบางท่านก็ไม่ค่อยมั่นใจ
จึงผสม


ในอัตราน้อย
แต่เมื่อมั่นใจก็ผสมในอัตราที่มากขึ้นเรื่อยๆ
และ
ยิ่งราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้น
อัตราส่วนการเติมไบโอดีเซลก็จะยิ่ง
เพิ่มขึ้น
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสายตรวจ


คำถามยอดฮิตของผู้ที่มาศึกษาดูงานที่โรงพักรัตภูมิคือ

“ใช้ไบโอดีเซล
แล้วไล่จับผู้ร้ายทันหรือไม่”
ซึ่งท่านตำรวจ


สายตรวจก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี
ก่อนจะยืนยันว่า
รถยนต์
สายตรวจยังคงแรงดีเป็นปกติ
เพียงแต่ต้องดูแลเครื่องกรอง
น้ำมันดีเซลให้บ่อยขึ้นเท่านั้นเอง


ดังนั้น
ท่านจึงให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า
การใช้น้ำมัน
ไบโอดีเซลยังช่วยให้ท่านจับผู้ร้ายได้เหมือนเดิม
แถมยังช่วยให้
ตำรวจออกตรวจได้มากขึ้น
เพราะไม่ต้องพะวักพะวนกับ


งบประมาณอันจำกัด


ไบโอ
ดีเซล
จับผู้ร้าย
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ขุมพลังข้างบ้าน เรื่อง
:

เดชรัต
สุขกำเนิด

email
:
tonklagroup@yahoo.com




การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจะมีต้นทุนค่าวัตถุดิบ
หากต้อง
รบัซือ้นำ้มนัพชืใชแ้ลว้ประมาณ
14
บาท/ลติร
(ราคาจะตา่งกนัไป

ตามสถานที่
และผันแปรตามราคาน้ำมันดีเซล)
และเมื่อบวก
ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอีกลิตรละ
6
บาท
ต้นทุนโดยรวมก็
ต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลเล็กน้อย


แต่หากตำรวจได้รับความร่วมมือร่วมมือใจจากประชาชน
ในการบริจาคน้ำมันพืช
เช่นที่โรงพักรัตภูมิ
ก็จะทำให้ต้นทุน
น้ำมันไบโอดีเซลลดลงเหลือเพียง
6-8
บาท/ลิตร
ซึ่งก็จะช่วย
ให้ตำรวจออกสายตรวจและดูแลทุกข์สุขของประชาชนดียิ่งขึ้น


นอกเหนือจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างตำรวจ
กับประชาชนแล้ว
การใช้ไบโอดีเซลยังมีข้อดีคือ
การช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปลดปล่อยจากการเผาไหม้ไบโอดีเซล
จะถูกดูดซับเพื่อใช้ใน
การเติบโตของพืชน้ำมันในช่วงเวลาถัดไป


ผลจากการวจิยัพบวา่
การใชไ้บโอดเีซลจากนำ้มนัพชืใชแ้ลว้

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึงร้อยละ

80-90
เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซล


ยิ่งไปกว่านั้น
การนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตไบโอดีเซล


ยังถือเป็นการตัดวงจรการใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำ
เพราะการใช้
น้ำมันพืชทอดซ้ำในการปรุงอาหารจะนำมาสู่ความเสี่ยงทาง

สุขภาพ
ทั้งโรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมองตีบ
โรคมะเร็ง
และโรคอื่นๆ
อีกมาก


ลองนึกภาพดูว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีน้ำมันพืชใช้แล้ว
รวมกันทั้งหมด
75
ล้านลิตร/ปี
หากเราไม่ตัดวงจร
น้ำมันพืช
ใช้แล้วเหล่านี้ก็จะกลายเป็นน้ำมันพืชทอดซ้ำที่เพิ่มความเสี่ยง
ใหก้บัคนไทยนบัเปน็ลา้นคน
แตถ่า้นำมาทำไบโอดเีซล
ประเทศไทย

ก็จะประหยัดค่าน้ำมันดีเซลได้ไม่ต่ำกว่า
1,400
ล้านบาท/ปี


ปัจจุบัน
ทางโรงพักรัตภูมิได้ร่วมมือทางวิชาการกับ


สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืช
นำ้มนั
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
์ในการพฒันากระบวนการ

ผลตินำ้มนัไบโอดเีซลแบบ
2
ขัน้ตอน
หรอืการทำปฏกิริยิา
2
ครัง้

เพื่อให้ได้ไบโอดีเซลที่มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน


นอกจากนี้
ยังร่วมมือกับค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ
เช่น



ไขมันหมู
มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
การพัฒนาเตากลีเซอรีน
เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้
และการพัฒนาระบบบำบัด
นำ้เสยีจากไบโอดเีซล
เพือ่มใิหก้ารผลติไบโอดเีซลเกดิผลกระทบ

ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม


ทัง้หมดนี
้เพือ่ใหไ้บโอดเีซลเปน็ขมุพลงังานขา้งบา้นทีย่ัง่ยนื

อย่างแท้จริง


การนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิต
ไบโอดีเซลยังถือเป็นการตัดวงจร

การใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำเพราะการใช้
น้ำมันพืชทอดซ้ำในการปรุงอาหาร
จะนำมาสู่ความเสี่ยงทางสุขภาพ

37สิงหาคม-ตุลาคม2552



ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม
งานมหกรรมพลังงานชุมภาคใต้และภาคเหนือ ที่จัดขึ้นด้วย
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  
สุขภาพ(สสส.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ทั้งชาวใต้และชาวเหนือ 

การเข้าร่วมงานดังกล่าวทำให้ผมได้พบประสบการณ์...อึ้ง… 
และทึ่ง อย่างคาดไม่ถึง 

ไมน่า่เชือ่วา่ชาวบา้น ทีร่ฐัเคยมองวา่โง…่จน…เจบ็ กลบั “เจง๋” 
จนสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานจากปัจจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้
อย่างเหลือเชื่อ 

ชาวบ้านบางรายเรียนรู้จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ผลติไบโอดเีซล การผลติพลงังานไฟฟา้จากนำ้และลม การผลติ 
ก๊าซหุงต้มจากมูลสัตว์ ของเหลือใช้จากครัวเรือน และจาก  
น้ำเสียที่เกิดจากการทำยางแผ่น เป็นต้น 

แหลง่พลงังานเหลา่นีม้ใีนทอ้งถิน่และถกูจดัการดว้ยเทคโนโลย ี
แบบบ้านๆ ที่ชาวบ้านสามารถทำได้เอง 

ชาวบ้านเขาทำได้จริง ใช้ได้จริงและประหยัดจริง อีกทั้งมี
ความพยายามรวมตัวเพื่อขยายผลไปสู่กลุ่มที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้ง

ขยายไปสู่การเป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น 
ที่น่าสนใจก็คือ การลงมือจัดการด้านพลังงานของชาวบ้าน 

เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จนเข้าใจปัญหาและหาทางออกด้วย
ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเอง นับเป็นตัวอย่างที่
หน่วยงานรัฐด้านพลังงานของไทยน่าจะมาศึกษาดูงานและ
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ดีกว่าไปดูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินที่
ต่างประเทศเป็นไหนๆ 

บางคนอาจจะคิดว่าการจัดการพลังงานงานของชาวบ้าน
ทำได้แค่ในครัวเรือนและชุมชนเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับ
การจัดการพลังงานระดับประเทศได้ และมักจะเหมารวมไป
ว่าการจัดการพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ และขยะ) ใช้ได้แค่กับการจัดการพลังงานในระดับ
เล็กๆ เช่น ครัวเรือน ชุมชนและท้องถิ่น เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้กับ
การจัดการพลังงานระดับชาติ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของชาติมักจะคิดว่า การจัดการ
พลังงานระดับประเทศต้องใช้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆ ใช้ถ่านหิน
เยอะๆ ใช้ก๊าซมากๆ จึงจะเพียงพอกับการบริโภคพลังงานแบบ
ไม่คิดหน้าคิดหลังของคนไทย 

พลังงานทางเลือก
พลังงานหมุนเวียน

ไม่ใช่แค่
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คิดแบบนี้แหละครับ...จนถึงวันนี้ประเทศเราก็ยังจนกัน
เหมือนเดิมเพราะมัวแต่ซื้อพลังงานและเทคโนโลยีจากต่างชาติ
อยู่ร่ำไป ของดีมีอยู่ไม่รู้จักใช้ 

การผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยประชาชนหรือชุมชน ไม่ได้
เป็นแค่ภาพปรากฏมาอวดกันในการแสดงนิทรรศการเท่านั้น 
ข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ยังชี้ว่า ณ สิ้นปี 2551 มีผู้ยื่นข้อเสนอขาย
ไฟฟ้าและขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานหมนุเวยีน (ผูผ้ลติไฟฟา้จากพลงังานงานหมนุเวยีน) 
รวม 7,922 เมกะวัตต์ 

แบง่เปน็ผูผ้ลติไฟฟา้ขนาดเลก็ 1,623 เมกะวตัต ์และผูผ้ลติ 
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 6,299 เมกะวัตต์ รวมแล้วผลิตไฟฟ้าได้
พอๆ กบัโรงไฟฟา้ขนาด 1,000 เมกะวตัตเ์กอืบ 8 โรงเลยทเีดยีว 

ขณะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้เสนอไว้
ในแผนพฒันากำลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย ป ี2551-2564 
(แผนพดีพี ี2007) ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่2 วา่ในป ี2552- 2564 
จะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 1,985 เมกะวัตต์ 
และรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 564 เมกะวัตต์ 
รวม 2,549 เมกะวัตต์ 

ลองคิดเปรียบเทียบดูนะครับ ปี 2551 ปีเดียว รวมมี  
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและประชาชนที่สนใจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนขายให้รัฐกว่า 7,922 เมกะวัตต์ แต่ในแผน
พีดีพีของรัฐซึ่งกินเวลา 13 ปี จะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเหล่านี้
แค ่2,549 เมกะวตัต ์ถา้คดิเลขแบบงา่ยๆ เฉลีย่แลว้ รฐัจะรบัซือ้ 
ไฟฟ้าจากกลุ่มนี้แค่ปีละ 196 เมกะวัตต์ เท่านี้จริงๆ ครับ 

เห็นรึยังครับว่า รัฐประเมินศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากแค่ไหน ลองมา
ดูกันต่อครับว่าผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มไหนที่รัฐให้ความสำคัญ 

การดำเนินการตามแผนพีดีพีในช่วงปี 2552-2564 รัฐมี
แผนที่จะรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน
เชือ้เพลงิและนวิเคลยีร ์ทีด่ำเนนิโครงการโดยการไฟฟา้ฝา่ยผลติ 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 11,769 เมกะวัตต์ รับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตขนาดใหญ่ 6,000 เมกะวัตต์ รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ
เพือ่นบา้น 5,037 เมกะวตัต ์และรบัซือ้ไฟฟา้จากโครงการใหม ่
(โรงไฟฟา้นวิเคลยีรแ์ละโรงฟา้ฟา้กา๊ซแอลพจี)ี 4,800 เมกะวตัต์ 
รวมเป็น 27,606 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุนโครงการ
ผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าเป็นเงินกว่าหนึ่งล้านล้านบาท 

ลองคดิกนัดนูะครบัวา่ ถา้ดำเนนิการตามแผนของรฐัแบบนี ้
เงินกว่าหนึ่งล้านล้านบาทจากคลังของประเทศจะกระจายไป
อยู่ในมือใครบ้าง และเป็นที่แน่นอนว่ามลพิษจากโรงไฟฟ้า

ถา่นหนิ กา๊ซธรรมชาต ินำ้มนัเชือ้เพลงิและนวิเคลยีรจ์ะกระจาย 
มาหาเราชาวไทยอย่างแน่นอน 

แตถ่า้เปลีย่นแผนมาเนน้พลงังานหมนุเวยีนเปน็พลงังานหลกั 
โดยคิดว่านับจากปี 2552 ไปถึงปี 2564 จะเพิ่มการผลิต
พลังงานหมุนเวียนแบบสบายๆ ปีละ 3,000 เมกะวัตต์ ในอีก 
13 ปขีา้งหนา้ เรากจ็ะมพีลงังานหมนุเวยีนรวม 39,000 เมกะวตัต ์
โดยที่เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากถ่านหินและ
นิวเคลียร์และไม่ต้องซื้อพลังงานจากต่างประเทศ ทั้งยังสร้าง
งานให้กับชาวบ้านได้อีกหลายพันตำแหน่ง 

สิง่เหลา่นีเ้ปน็ไปไดค้รบั ตวัเลขพลงังานหมนุเวยีนจากผูผ้ลติ 
ขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในปี 2551 จำนวน 7,922   
เมกะวัตต์ ช่วยยืนยันคำตอบนี้ได้ดี แต่การจะทำให้พลังงาน
หมุนเวียนขึ้นมาเป็นพลังงานหลักในสังคมไทย ต้องการ  
การเปลีย่นแปลงเชงิการเมอืง การปฏริปูและการกระจายอำนาจ
ด้านพลังงานที่ต้องเกิดขึ้นจริง 

การเปลี่ยนแปลงนี้คงไม่เกิดที่ภาครัฐหรือภาคการเมือง
โดยทันที แต่ต้องเกิดจากกระบวนการภาคประชาชนที่จะต้อง
ช่วยกันผลักดัน ทั้งต้องตระหนักถึงสิทธิและอำนาจของตน  
ในการจัดการพลังงาน และที่สำคัญต้องรู้ว่าตนเองเป็นได้ทั้ง  
ผู้บริโภคและผู้ผลิตพลังงาน ที่จะหนุนให้พลังงานหมุนเวียน
กลายเป็นพลังงานหลักของสังคมต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงนี้คงไม่เกิดที่ภาครัฐ
หรือภาคการเมืองโดยทันทีแต่ต้อง
เกิดจากกระบวนการภาคประชาชนที่

จะต้องช่วยกันผลักดัน
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ไม่ว่าประเด็นการเมืองจะร้อนแรง
กระทั่งกลบทุกสิ่งทุกอย่างให้เงียบหาย
ไปในบางช่วงเวลา แต่ในพื้นที่ที่ห่างไกล
จากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก ชาวบ้าน
จำนวนไมน่อ้ยใน ต.หนองกบ อ.หนองแซง 
จ.สระบุรี ยังคงรวมตัวคัดค้านโครงการ 
กอ่สรา้งโรงไฟฟา้หนองแซง ขนาด 1,650 
เมกะวัตต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น  
เชื้อเพลิงกันอย่างไม่ลดละ 

เพราะชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยรับรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการมาก่อน มารู้
ครั้งแรกก็เมื่อโครงการผ่านการประมูล
แล้ว กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อรับ
ฟงัความคดิเหน็และขัน้ตอนการปดิประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย...  
ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า 

จงึเกดิเครอืขา่ยอนรุกัษว์ถิเีกษตรกรรม 
ซึง่เปน็กลุม่ชาวบา้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจจะ 
ได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษจาก
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซหนองแซง ที่จะ
กอ่สรา้งใน หมู ่4 ต.หนองกบ อ.หนองแซง 
จ.สระบรุ ีและหมู ่7 ต.หนองนำ้ใส และหมู ่2 
ต.โคกมว่ง อ.ภาช ีจ.พระนครศรอียธุยา 

เดิมทีเดียวนั้นมีเพียงนางปฐมมน
กัณหา และนายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี 
คอยทำหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริง และ
ปัญหาของการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ให้ชาวบ้านฟัง จนเกิดการซักถาม และ

ตั้งประเด็นตามมา ในที่สุดก็กลายเป็น 
การรวมตัวกันต่อสู้ คัดค้านของชาว
หนองแซง 

ซึ่งมีประเด็นการคัดค้านหลักๆ   
ดังต่อไปนี้ 

1.พื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี และ 
อ.ภาชี จ.อยุธยา เป็นพื้นที่เกษตรที่มี
การปลกูขา้วเลีย้งผูค้นในบา้นเมอืง มากวา่ 
7 ชั่วอายุคน (ประมาณ 200 ปี) 

ในพืน้ทีน่ีย้งัมกีารขดุคลองชลประทาน 
ระพีพัฒน์ในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งมี
การสร้างเขื่อนพระราม 6 ซึ่งเป็นเขื่อน
แหง่แรกของสยามประเทศกัน้ปลายคลอง 
ทั้ งนี้ โดยพระราชประสงค์ เพื่อที่ จะ  
ช่วยเหลือชาวนาให้มีน้ำทำนาอย่าง  
อุดมสมบูรณ์ และป้องกันน้ำท่วม 

ในขณะทีส่ถานทีต่ัง้โรงไฟฟา้หนองแซง 
อยู่ในเขตชลประทานโครงการบำรุง
รักษาคลองเพรียว - เสาไห้ จ.สระบุรี 
และโครงการบำรุงรักษาป่าสักใต้ 
จ.พระนครศรอียธุยา ซึง่เปน็เขตชลประทาน 
โดยผังเมืองรวม จ.สระบุรี กำหนดพื้นที่

ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม ไม่ให้ก่อสร้างโรงงานหรือ
โครงการขนาดใหญ่ทุกชนิด 

2.โรงไฟฟา้ขนาด 1,650 เมกะวตัต ์
จะปล่อยความร้อนออกทิ้งปริมาณ
มหาศาล คิดเทียบเท่ากับเตาไฟฟ้าปิ้ง
ยา่งขนาด 1,000 วตัต ์เปดิทิง้ไวพ้รอ้มกนั 
จำนวนสองลา้นสีแ่สนเจด็หมืน่หา้พนัเตา 
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญาขาย
ไฟฟ้า 25 ปี ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่
โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะผลกระทบ
ต่อพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวในช่วง
ผสมเกสร รวมทั้งแมลงศัตรูพืช นก   
สัตว์น้ำและสัตว์บก จนอาจเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศได้ 

3.การระบายมลสารทางอากาศ 
(เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) จะ
ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ จากระบบท่อส่ง 
เป็นปริมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ตันต่อ
ชั่วโมง หรือเทียบเท่ารถบรรทุกก๊าซวัน
ละ 1,250 คัน ตลอดไป  
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จับเข่าเล่าเรื่อง เรื่อง : กัลยารัตน์ รัตนะจิตร เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง จ.สระบุรี  ภาพ : ch.Minivet 

     ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยรับรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการมาก่อน  

มารู้ครั้งแรกก็เมื่อโครงการผ่าน 
การประมูลแล้ว

โรงไฟฟ้าหนองแซง 
กับการต่อสู้ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 

ของชุมชน 



ถึงแม้ว่าส่วนผสมของก๊าซธรรมชาติ
จะผา่นขบวนการแยกและทำความสะอาด 
มาแล้ว แต่ยังไม่มีระบบใดๆ ในโลก
อุตสาหกรรม ที่สามารถกำจัดกำมะถัน 
ตลอดจนสารโลหะหนกัทีป่นเปือ้นมาจาก 
ใต้ดินจากฐานขุดเจาะมาด้วย 

มลสารแต่ละชนิดที่ปล่อยออกมาใน
แตล่ะวนักอ็าจตกคา้งสะสมมากขึน้เรือ่ยๆ 
ในชั้นบรรยากาศ แหล่งน้ำและพื้นดิน  
ไร่นาของชาวบ้านได้ จนอาจจะเกิด
ปัญหาพิษโลหะหนักกับนาข้าวตามมา 

4.เกดิการขาดแคลนนำ้ หรอืมปีญัหา 
เรื่องอุณหภูมิน้ำที่สูงกว่าจะใช้ทำการ
เกษตร เพราะโรงไฟฟ้าจะใช้น้ำจาก
คลองชลประทานร่วมกันกับเกษตรกร 
ในขณะทีห่นา้แลง้หรอืฝนทิง้ชว่งของทกุป ี
เกษตรกรมีน้ำไม่พอทำนาปรังอยู่แล้ว 

โรงไฟฟ้าก๊าซ 1,650 เมกะวัตต์ ใช้
น้ำวันละ 64,400 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
เป็นการใช้น้ำจำนวนมาก และจะถูก
ระบายความร้อนออกสู่ภายนอกโรงงาน 
ในลักษณะของน้ำหล่อเย็น อุณหภูมิของ
น้ำที่สูงขึ้นนี้เองอาจส่งผลระทบต่อการ
เจรญิเตบิโตของขา้ว และพชืผลการเกษตร 
อื่นๆ ด้วย 

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่กำหนด
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ใหโ้ครงการขนาดใหญต่อ้งรบัฟงัความคดิ- 
เห็นประชาชนก่อนการตัดสินใจ ซึ่งเป็น
หนทางที่ไม่โปร่งใส รวมทั้งมีปัญหา
ความไมเ่ปน็กลางของผูม้อีำนาจทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่กีารประเมนิตน้ทนุดา้นทรพัยากร 
และสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ก่อนให้
บริษัทเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ซึ่ง
เมื่อเอกชนเซ็นสัญญาไปก่อน แต่ EIA 
ไม่ผ่าน บริษัทเอกชนก็สูญเสียค่าใช้จ่าย
ในการลงทนุขัน้ตน้ คา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 
โครงการ และชุมชนเองก็ต้องเสียต้นทุน
ทางสงัคม เสยีสขุภาพจติ เสยีเงนิ เสยีเวลา 
ไปกับการเดินทางคัดค้าน 

 ในส่วนของการจัดทำรายงานการ
ศกึษาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Impact  Assessment 
: EIA) ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกเสนอ
เข้าไปพิจารณาถึง 3 ครั้งแล้ว 

หนำซำ้ในรายงาน EIA ซึง่บรษิทัเอกชน 
ที่ทำโครงการต้องรับผิดชอบ ก็ระบุว่า
พื้นที่ที่ซื้อไว้เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า 
ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ได้มีชาวนา
หนองแซงเชา่ทำนาทกุป ีตัง้แตอ่ดตีจนถงึ 
ปทีีม่กีารขายใหเ้อกชนทีจ่ะสรา้งโรงไฟฟา้ 

ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่ 
บอกเลิกสัญญาเช่านาโดยไม่มีการแจ้ง
ลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด ทำใหม้คีวามแตกแยก 
ของชาวบา้นในพืน้ที ่ทัง้ระหวา่งชาวบา้น 
เอง และหน่วยงานปกครองท้องถิ่น โดย
มีกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง  
ที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

กลไกทีน่า่กลวั และสรา้งความแตกแยก 
ใหก้บัชมุชนในขณะนีค้อื การจดัตัง้กองทนุ 
รอบโรงไฟฟ้าฯ  โดยผ่านทางผู้นำชุมชน 
เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. 

ความแตกแยกทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหนองแซง จึงเป็นเรื่อง
ร้ายแรง และหนทางเดียวที่จะเยียวยาให้
ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆ ฟื้นกลับคืนมาก็คือ 
หยุดทำลายระบบนิเวศทางบกและทาง
น้ำ หยุดทำลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นของไทย 

และชุมชนต้องการให้โครงการนี้
ยกเลิกไป ไม่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้ามา
อยู่ใจกลางชุมชนของเรา 

     กลไกที่น่ากลัว และสร้างความแตกแยก 
ให้กับชุมชนในขณะนี้คือ การจัดตั้งกองทุน 
รอบโรงไฟฟ้าฯ  โดยผ่านทางผู้นำชุมชน  

คอลัมน์นี้เปิดกว้างสำหรับทุกชุมชน
ที่ต้องการเล่าเรื่องราวจากบ้านของตนเอง
ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน
เพื่อบอกกล่าวถึงความทุกข์-ความสุข

จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรง
สนใจส่งเรื่องเล่าจากบ้านของท่านมาได้ที่

energymag@hotmail.comเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์
จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆจากสสส.

มอบให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะ



แล้วมาจากดาวดวงไหน?
ตามสัญญานะครับ ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องความฉลาดของ

สัตว์ต่างๆ แต่ขอขึ้นชื่อให้สวิงสวายไปยังงั้นเอง... 
วา่ดว้ยเรือ่งควาย แลว้กน็กึถงึคำถามกวน teen ทีเ่กีย่วกบั 

ควายนะครบั เมือ่คนถามถามวา่ เดก็นัง่คอ กบัผูใ้หญน่ัง่หลงั 
ควายจะหนักตรงไหนมากกว่ากัน คนตอบก็ตอบไป แต่ตอบ
อย่างไรก็ผิด เพราะคำเฉลยของปัญหานี้คือ “ไม่รู้สิ ข้าไม่ใช่
ควาย เอ็งรู้ได้ไง เอ็งเป็นควายเหรอ..” 

...ออกตัวไว้ก่อน เดี๋ยวผมจะโดนอัดเอามั่งว่ารู้ได้ไงว่า
ควายคดิอะไร ควายฉลาดหรอืโง ่เปน็ควายเหรอ... ทีจ่ะเขยีน 
ต่อไปนี้ เป็นหลักการนะครับ ว่าด้วยความฉลาดของสัตว์ 

สมัยปี ค.ศ. 1907 มีเรื่องเป็นข่าวโด่งดังในอเมริกาว่า 
ม้าสามารถบวกเลขได้ ตื่นเต้นเป็นข่าวกันทั้งบ้านเมือง   
แตส่ดุทา้ยกโ็อละพอ่ เพราะถา้เจา้ของไมอ่ยูด่ว้ย มา้จะบวกผดิ 
ข้อสรุปคือ ม้าสามารถจับความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ของเจ้าของได้ แม้จะไม่ตั้งใจ เช่น เมื่อม้าเดินมาถึงคำตอบ  
ที่ถูก เจ้าของอาจจะหรี่ตาลงหายใจแรงขึ้นเพราะว่าลุ้น   
ม้าก็เข้าใจเป็นเงื่อนไขว่านี่คือคำตอบที่ถูก 

ตั้งแต่นั้นมา คนก็เริ่มให้ความสนใจเรื่องความฉลาดของ
สัตว์ มีการทดลองเปรียบเทียบ ทั้งด้านกายวิภาคของสมอง 
หรือด้านพฤติกรรมสัตว์ 

ในมนุษย์เอง ก็เคยมีความเข้าใจว่าขนาดสมองสัมพันธ์

กับความฉลาด แต่แล้วทฤษฎีนี้ก็ต้องตกไป 
ที่นักวิทยาศาสตร์คิดเช่นนี้เพราะคิดแค่กลุ่มลิงและคน 

เชน่ โดยเฉลีย่แลว้ ลงิทัว่ไปสมองหนกั 100 กรมั ลงิชมิแปนซ ี
และอุรังอุตัง สมองหนัก 400 กรัม มนุษย์เรา หนัก 1,350 
กรัม ทำให้คิดไปได้ว่า ขนาดสมองสัมพันธ์กับความฉลาด 
แต่ หากลองศึกษาสัตว์กลุ่มอื่น เช่น ปลาวาฬบลูเวล (Blue 
Whale) มีน้ำหนักสมองประมาณ แปดกิโลกรัม แต่ไม่ได้
ฉลาดกว่ามนุษย์เรา หรือแม้แต่ปลาโลมาเลย 

เพราะอะไร...เพราะเซลล์ประสาทที่มี ต้องใช้ไปในการ
สั่งการเนื้อเยื่อต่างๆ ด้วย ดังนั้น ถ้าจะมองทางกายวิภาค   
นักวิทยาศาสตร์จะใช้หน่วยชี้วัด คืออัตราส่วนน้ำหนักสมอง 
หารด้วย น้ำหนักร่างกาย จึงจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนขึ้น 

ตัวอย่างเช่น สมองปลาโลมาปากขวดหนัก 1,500 กรัม 
หนักกว่าคนที่มีน้ำหนักสมองเฉลี่ย 1,350 กรัม แต่เมื่อหาร
ด้วยน้ำหนักร่างกาย ตัวชี้วัดที่ว่านี้ ในมนุษย์เท่ากับ 2.1% 
ปลาโลมามี 0.9% ใช้เป็นตัวชี้วัดหยาบๆ ได้ระดับหนึ่ง 

อีกวิธีหนึ่ง คือการนับจำนวนเซลล์ประสาททั้งหมด เช่น 
มดมีเซลล์ประสาทประมาณห้าหมื่นเซลล์ แมลงสาบมีหนึ่ง
ลา้นเซลล ์กบมสีบิหกลา้นเซลล ์ปลาหมกึมสีามรอ้ยลา้นเซลล ์

ในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนำ้นม อาจมกีารวดัทีล่ะเอยีดมากขึน้ 
คือนับเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิด การจำ ที่เรียกว่า 

42 สิงหาคม-ตุลาคม2552

สัตว์มหัศจรรย์ เรื่อง : น.สพ. รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์  email : tomrattapan@yahoo.com 

โง่กว่า
ควาย
หมา?
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แหลง่ขอ้มลู : Wikipedia.org; animal cognition 
ภาพประกอบบทความ 
ภาพที่ 1 ปลาหมึก สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น การเปิดขวดฝาเกลียว 

เพือ่กนิอาหารทีอ่ยูใ่นขวด ปลาหมกึมสีมองไมซ่บัซอ้น แตแ่กป้ญัหาได ้
ภาพที่ 2 ในประเทศจีน มีการทำประมงโดยใช้นกกาน้ำจับปลา ที่คอ

นกมีบ่วงรัดไว้หลวมๆ นกจับปลาได้ แต่จะกลืนปลาไม่ได้ ชาวประมงจะแก้
บ่วงที่คอ แบ่งให้นกได้กินบ้าง ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ มีบันทึกว่านกจะนับถึง
เจ็ด ถา้ชาวประมงเอาปลาตวัทีแ่ปดไป นกจะประทว้งไมท่ำงาน แสดงวา่นก
กานำ้สามารถนบัเลขได ้(แถมยงังอนเปน็ซะดว้ย) 

 

Cerebral cortex พบว่า ในแมวมี สามร้อยล้านเซลล์ สุนัขมี
หนึง่รอ้ยหกสบิลา้นเซลล ์ชมิแปนซมีหีกพนัสองรอ้ยลา้นเซลล ์
คนมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเซลล์ 

ก็เป็นตัวชี้วัดอีกตัวที่บอกคร่าวๆ แต่ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับ 
ในทางกายวิภาคที่ดูว่ายุ่งยาก คิดยาก ตัวแปรเยอะแล้ว 

แต่ในทางด้านความคิดที่เป็นนามธรรมนั้นวัดยากกว่าอีก 
มีรายการโทรทัศน์เป็นสารคดีสั้นว่าด้วยความฉลาดของ

สนุขัตา่งพนัธุ ์ผูจ้ดักเ็อาสนุขัพนัธุท์ีฉ่ลาดๆ อยา่งพนัธุโ์กลเดน็ 
รีทรีฟเวอร์ มาสั่งให้ทำอะไรยากๆ ก็ทำได้ทุกอย่าง 

แล้วก็จูงสุนัขตัวโปรดของผู้จัดออกมา เป็นพันธุ์บูลด็อก 
หน้าตาเหมาะมากๆ เมื่อพูดถึงความฉลาด ผู้จัดสั่งด้วย  
คำสั่งเดียวกัน ครบชุด เจ้าบูลด็อกนั่งน้ำลายไหล หายใจ  
ฟืดฟาดท่าเดียว 

ผูจ้ดัรายการเลยสรปุวา่ คณุคดิวา่ใครฉลาดกวา่กนั ระหวา่ง 
สุนัขที่สั่งแล้วทำได้ แต่อาจไม่ใช่ความคิด ความอยากทำของ
ตัวเองเลย กับสุนัขที่มีความคิดของตัวเอง 

...แล้วเขาวัดความฉลาดในสัตว์ได้อย่างไรกัน… 
นยิามของความฉลาดตามพจนานกุรม คอืความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา สั่งสมความรู้ เรียนรู้ รับมือกับสถานการณ์
ใหม่ 

บา้งกว็า่ ไมใ่ชอ่ยูต่รงทีว่า่ทำอะไรได ้แตเ่ปน็ความสามารถ 
ที่จะเรียนรู้ที่จะทำอะไรได้ (เช่น นาย ก. พูดได้ห้าภาษา แต่
ใช้เวลาเรียนสิบปี นาย ข. ตอนนี้พูดได้สามภาษา แต่ใช้เวลา
เรยีนเพยีงสองเดอืน เชน่นี ้นาย ข. ฉลาดกวา่) เหน็ไหมครบั 
ว่า ความฉลาดมีหลายแง่มุม 

ในทางจติวทิยา ตัง้แตส่มยัอรสิโตเตลิ กย็งัแบง่ความฉลาด 
ออกเปน็ความฉลาดแบบ Intelligence + Cognitive ประมาณวา่ 
ความสามารถในการคิดทำ แก้ปัญหา เป็นปัญหาพวก HOW 
(คือ อย่างไร) 

กบัอกีกลุม่คอื Emotion + Moral หรอื คำถามเชงิอารมณ ์
ความรู้สึก หรือจริยธรรม เป็นปัญหาพวก WHY (คือ เพราะ
เหตุใด) คนพูดได้ห้าภาษา แต่พูดภาษาคนไม่ได้ก็มีให้  
เห็นเยอะ 

เพิ่งเกริ่นนำ หมดเนื้อที่อีกแล้ว ขอต่อตอนสองฉบับหน้า
ว่าด้วยตัวอย่างความฉลาดของสัตว์กลุ่มต่างๆ นะครับ เช่น 
ลิง หรือปลาโลมาส่องกระจกแล้ว จะตอบสนองอย่างไร  
สัตว์อะไรที่เริ่มใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมฝูงได้   

ก่อนจากไป ฝากให้คิดดูว่า หากว่าความฉลาดทาง
ชีววิทยาคือความอยู่รอดของสปีชี่ส์-ชนิดพันธุ์ สัตว์ในกลุ่ม
จระเข้นั้นนับว่าน่าจะฉลาดมากที่สุด เพราะเกิดมีมาก่อนที่
ไดโนเสาร์ต่างๆ จะวิ่งบนโลกอีก แต่ยังอยู่ยั้งยืนยงมาได้   
ในขณะที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดแล้ว 

ความฉลาดของจระเข้ คือมีหลักการใช้ชีวิตว่า กิน แล้วก็
นอนนิ่งๆ อย่าดิ้นรนมาก แล้วจะอยู่รอดไปนานหลายสิบ
ล้านปี 

เผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดมาไม่กี่หมื่นปี ฉลาดมาก แต่เกือบ
จะฆ่ากันตายแบบล้างโลกหลายทีแล้ว และกำลังฆ่าตัวตาย
ทางสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่หยุดหย่อน น่าสงสัยจริงๆ เลยว่า 
มนุษย์เราฉลาดจริงๆ หรือ? 

ภาพที ่2 ภาพที ่1 



เฉลยคำตอบในฉบับที่แล้ว เป็นดังนี้  
1. ภูสอยดาว - พิษณุโลก 2. เขื่อนแม่กลอง - กาญจนบุรี 3. ตลาดท่าเสด็จ - 
หนองคาย 4. ปราสาทศขีรภมู ิ- สรุนิทร ์5. เกาะหลเีปะ๊ - สตลู 6. เขาชอ่งกระจก - 
ประจวบครีขีนัธ ์7. วดัรอ่งขนุ - เชยีงราย 8. ตลาดนำ้บางนำ้ผึง้ - สมทุรปราการ 
9. น้ำตกสิรินธร - นราธิวาส 10. อ่าวคุ้งกระเบน - จันทบุรี 
และผู้ที่ได้รับหนังสือ “อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพ” จำนวน 5 ท่าน 
คือ 1. บุญส่ง แสงอินทร์ 2. พิชชาภา ลินแสนกาศ 3. ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์ 
4. ลลิตา ไชยกิจ 5. ณัฎฐ์ธิดา พิเชษฐสุภกิจ 

แม้จะอยู่ในบรรยากาศของฤดูฝน แต่แทนที่จะเย็นฉ่ำชื่นใจ วายร้ายกลับรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ 

กับการระบาดของ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” ยิ่งฟังคำบอกเล่าจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์

การป่วยด้วยโรคนี้มาแล้ว ยิ่งต้องระมัดระวังและรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้น  

จึงอยากส่งเสียงเตือนไปยังผู้อ่านให้ดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน 

สำหรับประลองยุทธ์ในฉบับนี้ ง่ายมากๆ แค่อ่านคำใบ้แล้วเติมตัวอักษร 
ในช่องว่างให้ครบถ้วนเท่านั้น เอ้า...ลงมือเลย 

ชื่อ-นามสกุล



ที่อยู่

กติกาเดิมๆคือจะถ่ายเอกสารหรือ
ตอบลงในไปรษณียบัตรก็ได้ตาม
สะดวกเขียนชื่อ-นามสกุลและ
ที่อยู่ให้ชัดเจนส่งถึงนิตยสารพลัง+
งาน211/2ซ.งามวงศ์วาน31
ต.บางเขนอ.เมืองจ.นนทบุรี
11000ภายในวันที่9ตุลาคม
2552

วายร้ายยังมีหนังสือ
ดีๆ อย่าง “CEO 
ท้องทุ่ง” อีก 5 เล่ม
รอแจกอยู่แล้ว 

 ์ ไ ไ  ์

 ั า 

ะ เ า 

 ี ไ เ  ิ

ะ เ  ้

 ี  ี

เ  ็  ื า 

 ่ า เ 

 ๊ า  ี า 

 ี แ  ้ า 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุสำคัญของโลกร้อน



พืชต่างถิ่นดอกสีม่วงที่เข้ามาแพร่กระจายเต็มแหล่งน้ำในประเทศไทย



สมุนไพรที่ช่วยขับลมนิยมนำมาผัดกับเนื้อสัตว์และเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวบนข้าวสวยร้อนๆ



กระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบที่ผ่านการใช้งานแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง



พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อเสียงโด่งดังของพัทลุง



ชุมชนในนครศรีธรรมราชที่อยู่ในการโอบล้อมของเทือกเขาหลวง



กล้วยไซส์จิ๋ว...ผลไม้เด่นของจังหวัดชุมพร



ป่าผสมผลัดใบที่มีพรรณไม้เด่น5ชนิดคือสักมะค่าแดงประดู่ชิงชัน



ผลลัพธ์จากการหมักขยะที่ย่อยสลายได้เช่นขี้หมูเศษอาหาร



สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากประเทศจีนที่เพิ่งให้กำเนิดลูกน้อย
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สมัครสมาชิก



ลิขิต บุญสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงาน
ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัด “อบรมอาสาสมัครดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย” ที่หมู่ 1 บ้านดอน
สำราญ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฉลามวาฬ และให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
แก่อาสาสมัครฯ ในการดูฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด เพื่อแนะนำแก่  
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
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ตีฆ้อง
ร้องป่าว

ฉลามวาฬโผล่บางสะพาน 

นานาชาติลงชื่ออนุรักษ์เต่าตนุ  

เมื่อ 2-6 ก.ค. ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก
ไดเ้ขา้รว่มการประชมุทรพัยากรธรรมชาต ิพลงังาน และ 
วกิฤตโลกรอ้น ทีเ่กาะซาดเีนยี ประเทศอติาล ีพรอ้มเปดิ 
การรณรงคร์ะดบันานาชาต ิโดยรว่มลงชือ่สรา้งเครอืขา่ย 
หยุดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่วางไข่ของ
เต่าตนุบริเวณชายทะเลทับสะแก หลังจากพบเต่าตนุ
ขึ้นมาวางไข่บริเวณหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถา่นหนิทบัสะแกของการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น
บันทึกแรกของประเทศไทยที่พบการวางไข่บริเวณ  
พื้นที่ชายหาดของฝั่งอ่าวไทย 

ขอเชิญลงโฆษณา 
สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุน   

หรือสนใจลงโฆษณา และเผยแพร่ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน 

นิตยสารพลัง+งาน...อย่ารอช้า 
ติดต่อได้ที่ ยวิษฐา พิทักษ์วัชระ   

02-9510616 หรือ email :  
energygreenhealth@yahoo.com 



เครื่องปรุงที่ใช 
มีเสนหมี่กวางตุง ไดมาจากราน

ขายของฝากชื่อดังจากคราวที่ลงไป
คุยเตรียมงานรณรงคเยาวชนเรื่อง
อาหารทองถิ่นที่ภูเก็ต  

สวนไขเค็ม มาจากแมเปดที่เลี้ยง
ในนาอินทรียที่กลุมแมบานตลาด  
ผักสีเขียวยโสธรเอามาขายเปน   
ประจําในตลาดทุกเชาวันเสาร   

ผักที่ใชผัดกลับไมใชผักกวางตุง
เพราะหนารอนๆ อยางนี้ปลูกยาก  
เลยหันไปหากุงสดและผักอยาง   
ดอกขจรจากแมคารถพุมพวง       
เจาประจําหมูบาน   

กระเทียมนี่มีทั้งจากชาวบานที่
ปลูกแบบอินทรียที่เชียงใหม และยัง 
มีสํารองไวจากตลาดสีเขียวสุรินทร  
สวนเหด็หอม ยงัตองพึง่แมคาทีต่ลาด
บางบัวทอง  ตลาดที่ฉันชอบเดิน
เพราะมีของใหเลือกเยอะแยะ  แตถา
เอาสะดวกก็รถพุมพวงนี่แหละ ดีกวา
แวะหางคาปลีกขนาดใหญเปนไหนๆ 

 
วิธีทํา  
1.ปอกกระเทียมแลวสับ ดอกขจร

ลางใหสะเด็ดน้ำแลวเด็ดชอ เห็ดแช
น้ำจนนิ่มแลวหั่นเปนชิ้นตามขวาง  
เก็บน้ำที่แชเห็ดไว อยาเพิ่งเททิ้งไป 

หอมแลวเติมน้ำแชเห็ดหอมลงไป  
ผัดจนงวดดี  จากนั้นจึงใสกุงสดลงผัด 
สุกแลวใสผัก ตามดวยเสน ปรุงรส
ดวยซีอิ๊ว  ตอนตักเสิรฟโรยพริกไทย 
พริกปนและพริกน้ำสมไดตามชอบ 
แตงหนาดวยไขเค็มที่เตรียมไว ... 
ไมใชผักชี   

จะออกมาเปนเชนไร...ก็ตองลองทําดู 

เสนหมี่
กวางตุง ดอกขจร  

ผัด 

ไขเค็ม 1 ลูก ผาซีกแลวตัดเปนเสี้ยว 
6 ชิ้น  กุงสดแกะเปลือกแลวผาหลัง 

2.ตมน้ำใหเดือดแลวนําเสนหมี่
ลงตมจนพอนิม่ ระวงัอยาใหเละ ยกลง 
แลวตักเสนขึ้นพัก 

3.ตั้งกระทะจนน้ำมันรอน ใส
กระเทียม เจียวจนเหลืองแลวตัก
กระเทียมขึ้น ใสเห็ดหอมลงผัดจน
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ผูที่อยูหางไกลแวดวงตนไม อาจไมรูจักตนเพชรสังฆาต 
ผูที่สนใจไมประดับอาจรูจักตนไมนี้แตอาจไมรูวา เพชร
สังฆาต...ไมเลื้อยที่นํามาปลูกเปนไมประดับสวยงาม มี
สรรพคุณยาสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวงทวารไดอยางดี 

ชาวบานทั่วไปเรียกเพชรสังฆาตวา 
ขั่นขอ สันชะควด หรือสามรอยตอ ชื่อ
เรียกพื้นบานแสดงใหเห็นลักษณะของ
ไมเถาเลื้อยชนิดนี้ไดดี 

นั่นคือเถาไมเลื้อยมีลําตนรูป
สี่เหลี่ยมและมีรอยคอดเปนขอๆ บริเวณ
ขอจะมใีบออกมา 1 ใบ บรเิวณปลายเถา 
ตรงขามใบมีมือเกาะเพื่อเลื้อยลําตนไป
เรื่อยๆ ดอกชอ ออกตรงขามใบ ดอก
ยอยขนาดเล็ก กลีบดอกดานนอกสีเขียว
แกมเหลือง โคนกลีบมีแถบสีแดง กลีบ
ดานในสีขาว แกมเขียว ผลเปนผลสด 
รูปกลม 

เมื่อออกดอกดูสวยงาม พรอมรูป
ทรงของเถาที่ดูแปลกตาจึงปลูกเปนไม
ประดับไดดี ใครสนใจปลูกไมตองกลัว
ตาย เพราะเพชรสังฆาตปลูกงายขึ้นงาย 
ถาจะเอาดีทางวิชาการ เพชรสังฆาตมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Cissus 
quadrangularis  L. 

ตํารายาไทยแตโบราณ ใหกินเถาสด
แกริดสีดวงทวารวันละ 1 องคุลีหรือขอ
นิ้ว กิน 3-7 วัน โดยหั่นบางๆ แลวตอง
ใชเนื้อมะขามเปยกหรือเนื้อกลวยสุกหุม 
จึงกลืนกินเขาไป 

โบราณทานหามเคี้ยวกินเด็ดขาด
เพราะเถาเพชรสังฆาตสดๆ จะทําใหคัน
คอ คลายกับการกินตนบอน ถาไมรูจัก
ปรุงอาหารใหดี กินแลวจะคันคอ 
เนื่องจากเพชรสังฆาตมีสารที่เรียกวา 
แคลเซียมออกซาเลท (Calcium 
oxalate) ซึ่งทําใหเกิดอาการแพได คน
โบราณจึงแนะใหหอหุมดวยมะขามเปยก
หรือกลวยเสียกอน 

ในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น
ยืนยันสรรพคุณซึ่งสอดคลองกับภูมิ
ปญญาดั้งเดิม จึงพบวามีโรงพยาบาล
ชุมชนหลายสิบแหงทั่วประเทศ ยกเลิก
ยาแผนปจจุบันที่ใชรักษาริดสีดวงทวาร 
แลวหันกลับมาสั่งจายยาเพชรสังฆาต
แคปซูลทดแทน 

 ซึ่งการผลิตยานี้สามารถทําไดเอง 
โดยการนําเถาเพชรสังฆาตลางน้ำให
สะอาด นําไปตากแหง บดเปนผง บรรจุ
ใสแคปซูล (ไมปนเปนเม็ด) เพื่อใช
แคปซูลเปนเกราะปองกันไมใหกินแลว
เกิดอาการคันคอนั่นเอง กินครั้งละ 2 
แคปซูล วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร ควร
กินตอเนื่อง 1-2 สัปดาห 

เพชรสังฆาต 
“เพชฌฆาต” ริดสีดวงทวาร 

ยาเพชรสังฆาตเปนตัวอยางที่แสดง
ใหเห็นถึงการพึ่งตนเองดานสุขภาพของ
ไทย และการใชยาสมุนไพรประหยัดกวา
ยาแผนปจจุบันมาก ราคายาฝรั่งแกริด
สีดวงทวารที่จายในโรงพยาบาล ราคา
เม็ดละ 11 บาท กินครั้ง 1 เม็ด วันละ 
3 เวลา เทากับกับ 33 บาท/วัน เพชร
สังฆาตราคาแคปซูลละ 1.75 บาท กิน
ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 เวลา เทากับ
กิน 6 แคปซูล หรือ เปนเงินเพียง 
10.50 บาทตอวันเทานั้น กินตอเนื่อง 
2 สัปดาห ประหยัดเงินไดถึง 315 บาท 

ริดสีดวงทวารเปนโรคเรื้อรังบางราย
ตองกนิยาตอเนือ่งนบัเดอืน ดงันัน้ เพชร
สงัฆาต “เพชฌฆาต” ริดสีดวงทวารแลว 
ยงัเพชฌฆาตความเครยีดจากคายาราคา
แพงไดดวย  

ภาพประกอบจากซายไปขวา
www.tonkla.tht.in/163.html
http://thaiherb.most.go.th/plantdetail.
php?id=518
http://www.abhaibhubejhr.org/
http://plants.usda.gov/java/
profile?symbol=CIQU5
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